



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง

1. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ปั้นช่างเกษตรทองถิ่น
2. รายงานพิเศษ: ทริสมองกลางผู้ประกอบการปศุสัตว์....
3. คอลัมน์: ชาวปนคน คนปนชาว
4. ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ
5. จีนและสหรัฐใกล้ตกลงการค้าได้แล้ว เจพี มอร์แกน เตือนนักลงทุน....
6. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: 103 ปีการสหกรณ์ไทย....
7. อินเดียส่งฝูงบินถล่มรังโจรในปากีสถาน ล้างแค้นเหตุระเบิด....
8. สนช.แขวนร่าง พรบ.ข้าว โยนรัฐบาลใหม่พิจารณา
9. คอลัมน์: ทางเสื่อผ่าน: รง.ยาสูบจะทำกัญชา ?
10. แล้งยาวทุบเกษตร-ส่งออก
11. สนช.ถอยกรุดร่างกม.ข้าวพวาลาม!รอสภาพชุดหน้า
12. ลุงตุ๋-ถอยดีกว่า! เวทีดีเบต ไม่จำเป็นต้องขึ้น

สื่อ

- ไทยรัฐ
โพสต์ทูเดย์
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
แนวหน้า
ข่าวหุ้น
แนวหน้า
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
สยามรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ปั้นช่างเกษตรท้องถิ่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 22317 หน้า : 7 (ล่างซ้าย)



ปั้นช่างเกษตรท้องถิ่น

เป็นเรื่องน่ายินดี โครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ผลงานเป็นที่น่าพอใจพอจะขีดหน้าชูตาได้ดีกว่า โครงการค่าน้ำพริกละลายแม่น้ำต่างๆที่เคยทำกันมา

เป็นโครงการพัฒนาความรู้เทคนิคการใช้บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับเกษตรกร ที่มีเป้าหมายสร้างช่างเกษตรประจำท้องถิ่นรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร

โครงการแบ่งเป็น 8 ระดับ...ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 พัฒนาทักษะและเทคนิคในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น...ช่างเกษตร



ท้องถิ่นระดับ 2 ให้ความรู้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมระดับที่ 1 มาแล้ว จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่ผู้อื่นได้...ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 3 สำหรับผู้ผ่านการอบรมระดับที่ 2 ให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรกลที่บอกว่าสร้างผลงานได้ประทับใจ ไม่ใช่เพราะทำโครงการได้บรรลุเป้าหมาย มีเกษตรกร 2,000 ราย ในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 38 จังหวัด ได้ผ่านการอบรม

แต่ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ติดตามประเมินผลโครงการในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี นครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสารคามและศรีสะเกษพบว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกร 97% มีเครื่องจักรกลทางการเกษตรเป็นของตนเองส่วนใหญ่เป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาปุ๋ย รถไถเดินตาม เครื่องสูบน้ำ รวมทั้งรถไถขนาดใหญ่ และรถอีแต่น หลังจากเข้าร่วมโครงการเกษตรกร 98% เห็นว่าเนื้อหาของหลักสูตรตรงกับความต้องการ ในจำนวนนี้ 97% ได้นำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้กรองอากาศ และสายพานเกษตรกรที่ผ่านการอบรม 73% สามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้เพื่อนบ้าน สมาชิกในครอบครัว

สำคัญที่สุด สามารถลดการจ้างแรงงานซ่อมแซม ปรับปรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรลดลงเฉลี่ยเครื่องละ 624.44 บาท.

ส-๑๑-๓



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ โฟสต์ทูเดย์

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: ทริสมองกลางผู้ประกอบการปศุสัตว์ กำไรการดำเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ้น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 5865 หน้า : B6 (ล่าง)

ทริสมองกลางผู้ประกอบการปศุสัตว์ กำไรการดำเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ้น

รายงานพิเศษ

ทริส เรทติ้ง ยังคงมุมมอง “เป็นกลาง” สำหรับอุตสาหกรรมส่งออกปศุสัตว์ รายได้ของผู้ผลิตจะเติบโตในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จากความต้องการเพิ่มขึ้นในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ผลกำไรของผู้ผลิตจะดีขึ้นในปีนี้ คาดว่าราคาสุกรจะฟื้นตัวในช่วงปีนี้ ผู้ผลิตต้องแข่งขันกับต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะข้าวโพด



การส่งออกกำลังเพิ่มขึ้น

การส่งออกเนื้อไก่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากความต้องการยังคงแข็งแกร่งในตลาดสำคัญหลายแห่งในต่างประเทศ ประเทศไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกตามมาด้วยบราซิล สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป

การส่งออกเนื้อไก่เพิ่มขึ้น 10.7% เป็น 839,428 ตัน ในปี 2561 จาก 758,478 ตัน ในปี 2560 การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการส่งออกเนื้อไก่ดิบ

ที่เพิ่มขึ้น การส่งออกเนื้อไก่ดิบเพิ่มขึ้นเป็น 278,986 ตัน เพิ่มขึ้น 23.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ ตัวอย่างเช่นเนื้อไก่จากบราซิลถูกห้ามโดยสหภาพยุโรปในปี 2018 จากความกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella

ล้นตลาดในประเทศ

ประเทศไทยราคาไก่เนื้อในปี 2562 จะยังคงอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากอุปทานส่วนเกิน ผู้ผลิตไก่เนื้อต้องต่อสู้กับราคาที่ลดลงติดต่อกัน 3 ปี ราคาไก่เนื้อลดลงเป็นค่าเฉลี่ย 30.2 บาท/กิโลกรัม ในปี 2561 ลดลงจาก 35.1 บาท/กิโลกรัม ในปี 2559 แม้จะมีราคาต่ำการผลิตรัฐวิกในประเทศไทยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะสูงถึง 2.4 ล้านตัน ในปี 2562 จาก 2.3 ล้านตัน ในปี 2561 ตามรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (OAE)

ราคารวมดีดตัวขึ้น

ราคาในปี 2562 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการผลิตและอุปสงค์มีความสมดุลมากขึ้น ราคาปุยได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือน เม.ย. 2561 และพลิกกลับเป็นขาลงจากราคาเฉลี่ย 40 บาท/กิโลกรัม ในเดือน ม.ค. 2561

ราคาปุยเพิ่มขึ้นเป็น 56.8 บาท/กิโลกรัม ในเดือน เม.ย. 2561 และสูงสุดที่ 63.8 บาท/กิโลกรัม ในเดือน พ.ย. 2561 สำหรับปีนี้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 55.3 บาท ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2560 4.9%

ราคาดีดตัวขึ้นจากการส่งออกสุกรมีชีวิตเพิ่มขึ้นไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชา เนื่องจากความต้องการมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การผลิตเนื้อหมูในปี 2562 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.5% ข้าวโพดเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเลี้ยงไก่เนื้อและสุกร ข้าวโพดทำอาหารไก่เนื้อประมาณ 60% และอาหารสุกร 20%

เมื่อไม่นานมานี้ราคาข้าวโพดพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับเฉลี่ยที่ 8.85 บาท/กิโลกรัม ในปี 2561 เพิ่มขึ้น 19.4% และจะเพิ่มขึ้นต่อไปในปีนี้ เนื่องจากการขาดแคลนการผลิตในประเทศไทยและการแทรกแซงของ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: ทริสมองกลางผู้ประกอบการปศุสัตว์ กำไรการดำเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ้น

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 5865 หน้า : B6 (ล่าง)

รัฐบาลในตลาด คาดว่าการผลิตข้าวโพดในประเทศจะเพิ่มขึ้น 5.2 ล้านตัน ในปี 2562 แต่คาดว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์จะต้องใช้ข้าวโพดประมาณ 8.4 ล้านตันในการผลิตไก่เนื้อและอาหารสุกร

อัตรากำไรจากการดำเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ้น

ผู้ผลิตปศุสัตว์ส่วนใหญ่จัดอันดับ

โดย ทริส เรทติ้ง ลดลงในปี 2560 และในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 (ครึ่งปีแรกปี 2561) ตัวอย่างเช่น อัตรากำไรจากการดำเนินงานของเบทาโกร (BTG) ลดลงเป็น -4.5% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 จาก 1.4% ในปี 2560 และอัตรากำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPF) ลดลง -2.2% ในครึ่งปีแรก ปี 2561 จาก 4.1% ในปี 2560 ในทำนองเดียวกันอัตรากำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป (TFG) ลดลงเป็น 5.7% ในครึ่งปีแรกของปี 2561 จาก 10.2% ในปี 2560 หนึ่งข้อยกเว้นคืออัตรากำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร อัตรากำไรขั้นต้นของซีพีเอฟเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 6.9% ในครึ่งปีแรกของปี 2561 จาก 6.2% ในปี 2560 อัตรากำไรจากการดำเนินงานของซีพีเอฟได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาปศุสัตว์ในประเทศไทย เนื่องจากมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และผลิตภัณฑ์

ทริส เรทติ้ง เชื่อว่าผลกำไรของผู้ผลิตปศุสัตว์จะค่อยๆ ดีขึ้นในปี 2562 ราคาสุกรสูงขึ้นตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี 2561 อย่างไรก็ตาม ผลกำไรอาจอยู่ในการตรวจสอบเมื่อต้นทุนฟีดเพิ่มขึ้น ■



ชาวปณคน คนปณข่าว

● **ถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าว!! หลัง สนช.ถูกพรรคการเมืองรุมถล่ม สร้างความเดือดร้อนให้ชาวนา เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนผูกขาดค้าเมล็ดพันธุ์ข้าว จนในที่สุด “พลังประชารัฐ” ต้องออกมาร่วมเบรกจน สนช.ต้องถอนร่างกฎหมายออกไป**

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็น “อู่อข้าว อู่น้ำ” ชาวนา “เป็นกระดูกสันหลังของชาติ” ผลผลิตข้าวไทย เป็น “อันดับหนึ่งของโลก” ทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และความหลากหลายของสายพันธุ์ ที่สำคัญคือ “ข้าวเป็นพืชการเมือง” ที่นักการเมืองพรรคการเมือง กระทั่งรัฐบาล ใช้เป็นเงื่อนไขในการสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองมาโดยตลอด ถึงขนาดโรงสี พ่อค้าข้าว ตั้งข้อสังเกตแบบฟันธงว่า วงจรข้าว 3-4 ปี จะมีราคาดีสักครั้ง ... “ปีไหนจะมีเลือกตั้งปีนั้นข้าวจะราคาดี”...



กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ

ปีนี้ข้าวราคาดี...แต่ชาวนากลับทุกข์ใจกับ “ร่าง พ.ร.บ.ข้าว” ที่เสนอโดย “นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ” สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สนช.) กับพวก 25 คน ด้วยหวังว่าจะเป็นกฎหมายที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็น “ชาวนายุค 4.0” สอดคล้องกับโรดแมป “ไทยแลนด์ 4.0” ที่รัฐบาลลุงตู่ ตั้งเป้าไว้ ... ก่อนหน้านี้ ชาวนา แม้แต่คนหัวไปก็ไม่ระแคะระคายมาก่อนว่าจะมี พ.ร.บ.ข้าว กระทั่ง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อที่ประชุม สนช. ผ่าน วาระรับหลักการ ของร่างกฎหมายนี้ จึงได้รู้ ได้เห็นในรายละเอียดว่ามีเนื้อหาที่กระทบวิถีชีวิตชาวนาที่เคยเป็นมาตั้งแต่รุ่นปู่ตายาย อย่างน่าตกใจ



อนุชา นาคาศัย

เนื้อหาที่ “ช็อก” ชาวนา มากที่สุด คือ เรื่องการพัฒนาและการค้าเมล็ดพันธุ์ ตามมาตรา 27 ที่ให้อำนาจเฉพาะการค้าเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีผลทำให้ชาวนาที่เก็บเมล็ดพันธุ์ หรือข้าวปลูกไว้ใช้เองแบบในอดีต จะทำไม่ได้แล้ว... รวมถึงศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งชาวนารวมกลุ่มกันพัฒนาสายพันธุ์ และจำหน่ายจ่ายแจกกันในกลุ่ม ก็ทำไม่ได้ หากเมล็ดพันธุ์ชาวนั้นยังไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรฯ ถ้าฝ่าฝืน มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ...

อีกประเด็น คือ มาตรา 34 ในบทเฉพาะกาล ที่ให้อำนาจการรับรองพันธุ์ใหม่ ให้กรมการข้าวเป็นผู้อนุมัติ จุดนี้จะมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เพราะกรมการข้าวเป็นผู้คุมงบฯวิจัย และรับรองพันธุ์ข้าว ซึ่งก็คือรับรองตัวเอง ... นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ประกอบการโรงสี ต้องออกไปรับรองข้าวเปลือก หากพบว่าออกไปรับรองเป็นเท็จ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้อำนาจเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ เข้าไปตรวจสอบโรงสีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งที่หน้าที่นี้ ควรเป็นของกรมการค้าภายใน ซึ่งการให้อำนาจเช่นนี้ เสี่ยงต่อประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่...ตรงจุดนี้ โรงสีก็ ร้องจิก...

ที่ยกมาข้างต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของร่างกฎหมาย ซึ่งเห็นได้ชัดว่า วิถีชีวิตชาวนาแต่ดั้งเดิม ที่มีอิสระ ในการปลูก การขาย การเก็บเมล็ดพันธุ์ของตัวเองไว้ปลูกในฤดูกาลถัดไป การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิม จนมาเป็นข้าวสังข์หยด ข้าวลิ้มผิว ข้าวพวงเงิน ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ ต่อไปนี้จะทำ จะปลูก ไม่ได้แล้ว หรือถ้าจะทำก็ต้องได้รับการรับรองจากทางการ ที่สำคัญคือ หากทำไม่ถูกต้องตามนี้ จะต้องรับโทษหนักราวกับเป็นอาชญากร ...เมื่อเป็นเสียอย่างนี้ แล้วเวลาชาวนาจะปลูกข้าว จะเอาเมล็ดพันธุ์ไหน ถ้าไม่ไปซื้อจาก “บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์” ที่ทางการรับรอง มันเป็นการบีบกันชัดชัด ... ขณะที่มุมมองของผู้เสนอกฎหมาย กลับเห็นว่าฉันมีความปรารถนาดีกับชาวนานะ ที่ไม่ต้องไปถูกพ่อค้าหลอกลวงขายเมล็ดข้าวที่ไม่มีคุณภาพ หรือปลอมปน จากบริษัทหรือผู้ค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน

ร่างกฎหมายนี้ นอกจากชาวนา โรงสี นักวิชาการ จะออกมาคัดค้าน ชี้จุดบกพร่องแล้ว นักการเมือง พรรคการเมือง ก็ร่วมรุมถล่ม สนช. รัฐบาล และพรรคพลังประชารัฐ เพราะมองว่า “เป็นพวกเดียวกัน” จนรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐ ต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นเรื่องของ สนช. ที่เสนอกันเอง ...อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกรุมถล่ม สนช. ก็พยายามคิดแบบนักการเมือง โดยไปนำกลุ่ม “ชาวนาการเมือง” มาออกโรงสนับสนุน และให้กรรมการฯ ปรับแก้ถ้อยคำบางมาตรา รวมทั้งเรื่องอัตราโทษ แต่ก็ไม่ใช่ที่เปิดเผยว่า ถ้อยคำที่แก้กัน แก้วอย่างไร เพียงแต่บอกว่า เมื่อกฎหมายนี้ออกมาจะเป็นประโยชน์กับชาวนา แล้วก็พยายามจะนำเข้าสู่การพิจารณา ในวาระ 2 และวาระ 3 ในวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา ขณะที่พรรคการเมืองต่างๆ ก็ออกมาคัดค้าน และเห็นว่า หากจะมี พ.ร.บ.ข้าว ก็ควรให้สภาชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้พิจารณา จน สนช. ต้องเลื่อนมาพิจารณาในวันที่ 26 ก.พ. แต่แล้วก่อนที่จะมีการพิจารณาเพียง 1 วัน นายอนุชา นาคาศัย ในฐานะตัวแทนพรรคพลังประชารัฐ ต้องออกมาสวน สนช. เพราะเห็นว่าร่างกฎหมายนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวนา จนในที่สุด สนช. ก็ยอมถอนร่างกฎหมายนี้ออกไป

หากจะว่าไปแล้ว ในมุมมองของชาวนา เขาพอใจกับนโยบาย

จำนำข้าวของ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์” แม้จะรู้ว่า มีช่องว่างจุดโหว่อย่างไรก็ตาม แต่เขาก็ได้ประโยชน์ด้วย แล้วรัฐบาล คสช. ก็มาล้มโครงการนี้ไป เท่านั้นไม่พอ สนช.ยังจะออกกฎหมายใหม่ ที่ทำลายวิถีชีวิตชาวนา โดยหวังจะทิ้งทวนก่อนหมดวาระ และใช้ช่วงพูลมุน ที่นักการเมืองกำลังวุ่นกับการหาเสียง คงไม่มีใครมาสนใจเรื่องนี้ ... ที่ไหนได้ กลับกลายเป็นประเด็นที่พรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล นำมารุมถล่ม ประกอบกับพรรคพลังประชารัฐก็ไม่เห็นด้วยจนในที่สุดต้องถอนร่างออกไป...

● “คบซ้อน”หรือจะสู้ “พรรคซ้อน” โลก 2 ใบ ของ “ป็อบ-ปองกุล” ว่าเลวร้ายก็ไม่อาจเทียบเท่า เพื่อไทย-ไทยรักษาชาติ-เพื่อชาติสร้างโลกใบเดียวให้ “ทักษิณ”

กรณีของ “ป็อบ” ปองกุล สิบซึ่ง นักร้องร่างท้วมที่มีเรื่องราว “คบซ้อน” ซ่อนรัก คบกับผู้หญิงคนหนึ่งมา 10 ปี แต่กลับไปวิวาทกับผู้หญิงอีกคน สร้าง “โลก 2 ใบ” ที่ในอารมณ์และความรู้สึกของสังคมแล้วถือว่าเลวร้าย ยอมรับไม่ได้ ...

ในมุมการเมืองเรื่องทำนองเดียวกับ “คบซ้อน” หรือจะสู้ “พรรคซ้อน” ถือว่าเลวร้ายไม่แพ้กัน และอาจจะมากกว่านั้น เพราะเป็นเรื่องกระทบต่อชาติบ้านเมือง ไม่ใช่เพียงศีลธรรมประจำใจของใครคนหนึ่งเท่านั้น ... พรรคเพื่อไทย-ไทยรักษาชาติ-เพื่อชาติ-พรรคประชาชาติ คือ “พรรคซ้อน” ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ที่ไม่ได้ปกปิดทำลับๆ ล่อๆ แต่เปิดเผยโจ่งครึ่มว่ามาจาก “หน่อเนื้อเดียวกัน” และกำลังสร้างโลกใบเดียวให้กับ “ทักษิณ ชินวัตร” นักโทษหนีคดีกลับมามีอำนาจรัฐ อีกครั้ง ...



ทักษิณ ชินวัตร

พรรค 4 พรรคนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า มีสมาชิกที่ยึดโยงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้ตั้งแต่แคนดิเดตนายกฯปาร์ตี้ลิสต์ไปจนถึงตัวผู้สมัครส.ส. ต่างเคยร่วมงานเป็นลูกน้องเก่าและวงศาคณาญาติเครือกับตระกูล “ชินวัตร -วงศ์สวัสดิ์” ซึ่งนายทุนพรรคส่งเข้ามา และดาวกระจายไปตามยุทธศาสตร์ “แยกกันเดิน รวมกันดี” สร้างพรรคหลายๆพรรคเพื่อไปสู่เป้าหมายการได้เสียงข้างมากในระบบเลือกตั้ง... ทว่าแผน “หน่อเนื้อเหมม” มาเกิดเหตุการณ์ “8 ก.พ.” จนทำให้ไทยรักษาชาติ พรรคที่เปิดเผยตัวตน คือพรรคสำเนาถูกต้องของพรรค

ไทยรักไทย สะดุดก็กัก กำลังเข้าสู่กระบวนการศาลเพื่อพิจารณา ยุบพรรคหรือไม่ โดยที่อีก 2-3 พรรคที่เหลือ ซึ่งความจริงซ้อนกันไปซ้อนกันมาปิดทำไม่รู้ไม่ชี้ กับไทยรักษาชาติ ... คำถามคือ พรรค “ตระกูลเพื่อ” สมควรตายเดี่ยว หรือตายยกวัง บนสมมติฐาน “พรรคเดียวกัน=ผิดเท่ากัน” ก็เมื่อเห็นๆ กันอยู่ว่าทั้งหมดเป็น “พรรคซ้อน”...

บทสรุป “คบซ้อน” ของป็อบ ปองกุล จบลงด้วยใจที่สลายของแต่ละคนปณเสียงประณาม ไม่ซับซ้อน แต่ “พรรคซ้อน” จะมีจุดจบอย่างไร เริ่มที่ ทชช. และจะต่อๆ ไปหรือไม่ อีกไม่นานคงได้รู้กัน

● ทั้งโห่ ทั้งเฮ! “ลุงตู่” เมินดีเบต ปฏิเสธลงหลุมกับตัก ลั่นวิสัยทัศน์มีอยู่แล้ว ไม่กลัวไม่ได้ไกรธ แต่ชี้เกียจประดิดขันธ์ถ้อยคำ-ทำงานอยู่

ไม่ต้องมากระตุ่น ไม่ต้องมาทำทนาย ยิ่งงาย “ลุงตู่” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐ ก็ได้ยืนยันจากปากแล้วว่า ไม่สนใจดีเบต ไม่ยอมลงหลุมที่พรรคการเมืองชุดตัดกรอไว้แน่ ... “ขอให้ไปดูในต่างประเทศว่าเวทีดีเบตเป็นอย่างไร ผมคงไม่ไปหรอกตอนนี้ ไม่ว่าใครจะมากระตุ่นอย่างไร ผมก็ไม่ได้ไกรธ ไม่ได้กลัวด้วย ข้อสำคัญคือ ผมกำลังทำงานอยู่ ซึ่งจะเสียเวลาที่ผมจะต้องไปประดิดขันธ์ประดอยคำพูด ออกมาให้มันปวดหัว เพราะทำงานในระบบมันก็แย่มากแล้ว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อเท็จจริง ... ถ้าอยากทราบวิสัยทัศน์ของผม ในฐานะถ้าผมจะเป็นนายกฯ ต่อไป วิสัยทัศน์ของผมมีอยู่แล้ว คือ มันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วิสัยทัศน์ของผมมีเท่านั้น”



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ลุงตู่ตอบชัดๆ แบบนี้ กกต.ที่กำลังพิจารณาหนังสือขอหารือของพรรคพลังประชารัฐ ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะสามารถขึ้นประชันวิสัยทัศน์ หรือดีเบต และช่วยหาเสียงได้หรือไม่ อาจจะคิดหนัก เพราะช่วงเวลาแบบนี้ กกต. ไม่อยากให้พรรคการเมืองใดพลาดการร่วมเวทีดีเบต ... พล.อ.ประยุทธ์ นั้นมีหลายสถานะ นายกฯ หัวหน้า คสช. แคนดิเดตนายกฯ พปชร. ด้วยบุคลิกทำหน้าที่นายทหารที่แข็งแกร่ง

พูดจาเกรี้ยวกราด หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย ขณะเดียวกัน พรรษาทางการเมืองไม่เท่าทันการเมืองอาชีพตัวตั้งพรรคคู่แข่ง พรรคการเมืองทั้งหลายจึงพยายามยั่วยุให้ลุงตู่เข้าเล่นเกมดีเบต ... กลับตานึกภาพลุงตู่ ดีเบตกับ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของประชาธิปไตย หรือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ของพรรคเพื่อไทย แค่นี้ก็มันส์แล้ว ! ดึงและแฟนคลับฝ่ายไหนจะหายใจไม่ทั่วท้อง อึดอัดขัดข้องใจกับลีลาของใครแทบไม่ต้องทาย

เมื่อลุงตู่ไม่ตกหลุมพรางดีเบต ก็น่าจะทำให้พรรคคู่แข่งผิดหวังไปตามๆ กัน และอาจจะไปคุยชมต่อสนุกลูกปาก ลุงตู่ไม่แน่จริง.. ก็ว่า ... พล.อ.ประยุทธ์ ก็เหมือนเตรียมตัวกับปมข้อนี้ไว้แล้ว โดยบอกว่าจริงๆ ก็เตรียมตัวมานานแล้ว แต่วันนี้ไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะไปดีเบต ไม่ใช่กลัว หรือไม่กลัว แต่เมื่อดูเรทีดีเบตตอนนี้ ก็ไม่เห็นว่าเป็นอย่างไร เพราะส่วนใหญ่เป็นการโจมตีกัน ไม่ค่อยมีสาระดีถะเถียงกันในตอนต้น แต่เมื่อเข้าสู่โยบาย กลับไม่มีใครสนใจอะไร เนื้อหาที่ติดอยู่กับการโจมตีคนนั้นคนนี้ เล่นไปถึงการทำงานของกระทรวงต่างๆ ซึ่งไม่เรียกว่าการดีเบต .. เหตุผลลุงตู่ฟังขึ้นหรือไม่ไม่รู้ การไม่ดีเบตอาจจะมิข้อดีก็ได้ แฟนคลับลุงตู่อาจเสียดๆ ด้วยซ้ำที่ลุงไม่ต้องพูด ไม่ต้องถูกต้อนถูกซักตายคาเวที หลุดด่ากราดขึ้นมา ก็ตัวใครตัวมันกันพอดี ...

แต่เนี่ยก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐต้องการ เพราะจากโพลแทบทุกสำนัก ยก พล.อ.ประยุทธ์ นำโด่งเหนือแคนดิเดตนายกฯ พรรคอื่นๆ ขณะที่พรรคฯ ตกเป็นรองคู่แข่งสำคัญอย่างพรรคเพื่อไทย หลายขุม โพลบ่งชี้ว่า ถ้าพลังประชารัฐอยากจะได้เสียงสนับสนุนเยอะๆ ก็ต้องดันลุงตู่มาช่วยหาเสียง ช่วยพูดรักลุงตู่ ก็ต้องรัก พปชร. พอลุงตู่ ยืนยันไม่ดีเบต จะเรียกคะแนนกันยังไงล่ะที่นี้ ... ปวดหัวไปตามๆ กัน .

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: วาไรตี้/-

วันที่: พุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13820

Col.Inch: 12.89

Ad Value: 11,601

หน้า: 17(บนซ้าย)

PRValue (x3): 34,803

Clip: Black/White

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ



บรรยายพิเศษ : กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดบรรยายพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นน้ำ เป็นแม่พิมพ์” (กลุ่มที่ 3) ซึ่งรับผิดชอบบรรยายของหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ณ ห้องประชุม 421 อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

จีนและสหรัฐใกล้ตกลงการค้าได้แล้ว

• เจพี มอร์แกน เตือนนักลงทุนอย่าตื่นตื่นเกินไป

บีบีซี - ทรัมป์เผยสหรัฐฯ และจีนใกล้มาก ๆ ที่จะลงนามทำข้อตกลงการค้า และเขามีแผนการที่จะพบกับสี จิ้นผิง ที่รีสอร์ทมาร์-อา-ลาโกในฟลอริดา อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์เจพี มอร์แกน เตือนให้นักลงทุนควบคุมความกระตือรือร้นต่อการเจรจาการค้า ซึ่งการขยายเส้นตายขึ้นภาษีเป็นการสรุปที่มีมาก่อนแล้ว โดยจะเห็นได้ว่าไม่มีกำหนดเส้นตายใหม่ และไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากฝ่ายใดหลังการเจรจาในวอชิงตัน **หุ้นเอเชียปรับตัวลงเมื่อวานนี้**

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้กล่าวแก่ผู้ว่าการรัฐเมื่อวันจันทร์ว่า ทั้งสองประเทศกำลังจะมีการประชุมสุดยอดเพื่อลงนามในข้อตกลงการค้า โดยเขาหวังอย่างเต็มที่ว่าจะสามารถทำข้อตกลงได้เสร็จสิ้น และยังคงกล่าวว่าใกล้มาก ๆ แล้วที่จะได้ข้อตกลง

ความเห็นของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจเลื่อนขึ้นภาษีสินค้าจีน 200,000 ล้านดอลลาร์ จาก 10% เป็น 25% ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคมนี้ และเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์ได้กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายได้มีความคืบหน้าในการเจรจาการค้ามาก หลังจากมีการหารือในวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

แทนที่จะขึ้นภาษีสินค้าจีนในวันที่ 1 มีนาคมนี้ ทรัมป์กล่าวว่า ในขณะที่เขามีแผนการที่จะพบกับสี จิ้นผิง ที่รีสอร์ท มาร์-อา-ลาโก ของเขาในฟลอริดา

หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ หลังทรัมป์ตัดสินใจเลื่อนขึ้นภาษี เนื่องจากมีการมองกันว่าเป็นสัญญาณว่าสองฝ่ายกำลังจะตกลงเพื่อยุติสงครามการค้าได้

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทรัมป์กล่าวว่า มีความ

คืบหน้าในการเจรจาในวอชิงตัน ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับการปันค่าเงิน แม้ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียด

แหล่งข่าวหลายคนได้กล่าวกับซีเอ็นบีซีเมื่อวันศุกร์ว่า จีนได้สัญญาจะซื้อสินค้าสหรัฐฯ ถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ แต่ไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับปัญหาทรัพย์สินทางปัญญา

เกรกอรี ดาโก หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของออกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ กล่าวว่า เขาได้คาดการณ์แล้วว่าจะมีการเลื่อนเก็บภาษีและเชื่อว่าในข้อตกลงที่ได้จับมือกัน จีนจะให้สัญญานำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น มีการดำเนินการเพื่อให้ค่าเงินมีเสถียรภาพ และจะบังคับใช้เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในสัปดาห์ที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม คาดว่าสหรัฐฯ จะเลิกเก็บภาษีที่มีอยู่ และมองว่าจะยังคงมีความตึงเครียดที่เกี่ยวกับความทะเยอทะยานทางยุทธศาสตร์ของจีน นโยบายอุตสาหกรรม การอินเทอร์เน็ตและกลไกในการบังคับใช้และการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะมีการเลื่อนขึ้นภาษีเป็นเวลานานเท่าไร และโฆษกสำนักงานผู้แทน

การค้าสหรัฐฯ กล่าวว่า จะไม่มีการแถลงใด ๆ นอกจากความเห็นของประธานาธิบดี

ขณะนี้ เพอร์ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาการเกษตรจำนวนหนึ่งในการเจรจา เช่น การเข้าถึงตลาดสัตว์ปีก ปัญหาการส่งออกเนื้อวัว ธัญพืชเลี้ยงสัตว์ เอทานอล และอาหารสัตว์

ในเวลาต่อมาทรัมป์ทวีตว่าการตกลงการค้าของจีนกับสหรัฐฯ รุดหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแข็งแกร่งมาก ดังนั้นเขาจึงตกลงที่จะชะลอการขึ้นภาษี แต่ต้องคอยดูว่าจะอะไรจะเกิดขึ้น

หุ้นเอเชียสูญเสียมูลค่าในวันอังคาร หลังจากที่ได้พุ่งสูงในรอบห้าเดือนเนื่องจากนักลงทุนรอดูว่าจีนและสหรัฐฯ สามารถทำข้อตกลงการค้ากันได้หรือไม่ การปรับตัวลงของตลาดเอเชียในวันอังคารมีขึ้นในขณะที่นักวิเคราะห์ของเจพี มอร์แกน เรียกร้องให้นักลงทุนควบคุมความกระตือรือร้นที่มีต่อการเจรจาการค้า โดยกล่าวว่า การขยายเส้นตายขึ้นภาษีเป็นการสรุปที่มีมาก่อนแล้ว

“คนส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าจะมีการทำเช่นนั้น และสามารถสังเกตได้ว่า 1.ไม่มีกำหนดเส้นตายใหม่ และ 2.ไม่มีแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากฝ่ายใดหลังการเจรจาในวอชิงตัน” นักวิเคราะห์เจพี มอร์แกน ระบุ ■



103 ปีการสหกรณ์ไทย ต้องล้างพิษสหกรณ์ในวงการสหกรณ์

เมื่อวานนี้ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ครบรอบ 103 ปีการสหกรณ์ไทย

1. กิจการสหกรณ์ในประเทศไทย ถือกำเนิดในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 พ.ศ.2458

รัฐบาลขณะนั้น ส่งเสริมให้ราษฎรรวมกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์ โดยเจตนา นำวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ จนต้องไปกู้ยืมหนี้ยืมสิน เสียดอกเบี้ยอัตราสูงๆ

เมื่อดำเนินกิจการในรูปสหกรณ์ ก็จะได้ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ *สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้*

เกิดขึ้นที่ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เกรดดีแบบไรไฟไฟเซิน ซึ่งเคยประสบความสำเร็จในอินเดียและพม่า (ต้นแบบจากประเทศเยอรมนี)

“พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ผู้ทรงริเริ่มนำวิธีการสหกรณ์เข้ามาใช้ในประเทศไทย ได้แก่ *“พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์”*

2. กิจการสหกรณ์ในประเทศไทย เรียกได้ว่า เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แผ่ขยาย และสะสมพลัง มาตั้งแต่ประเทศไทยยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยซ้ำ

เรียกว่า เกิดก่อนประชาธิปไตยในไทย

แต่อีกด้านหนึ่ง กิจการสหกรณ์ก็สะสมปัญหา หมักหมมมาเป็นลำดับ ตามยุคสมัย ก่อนจะระเบิด

ตามสภาพสังคมที่มีความโลก หลง เล่ห์เหลี่ยม กลโกง ที่แยบยลขึ้นเรื่อยๆ

3. กรณีโง่งที่สะท้อนสะท้อนวงการสหกรณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์สหกรณ์ไทย ไม่พ้นกรณีโง่งสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ซึ่งบางส่วนไปพัวพันกับวัดมีกลวิธีทางการเงินที่ลึกลับซับซ้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วย

ความเสียหายกว่า 2 หมื่นล้านบาท

ปัจจุบัน ยังนอนจมพินิจโง่ง

ปปง. อัยการ ยังต้องติดตามฟ้องคดี เพื่อนำทรัพย์สินอันเกี่ยวข้องกับการโง่งกลับมาคืนให้สหกรณ์ฯคลองจั่น

อันที่จริง สหกรณ์ฯคลองจั่น เคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นสหกรณ์มาตรฐานในระดับดีเลิศ ประจำปี พ.ศ. 2554

นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตผู้บริหารสหกรณ์ฯ ก็เคยได้รับการยกย่องให้เป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ

แต่สุดท้าย ความจริงของการทุจริตที่ถูกหมักหมม ปกปิด ซุกซ่อนไว้
ก็เปิดเผย

ศาลปกครองถึงขนาดมีคำพิพากษาว่า หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล
สหกรณ์ ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการเข้าไปตรวจสอบควบคุม
หรือกำกับดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งๆ ที่ มีการรายงานการกระทำที่ไม่ชอบใน
สหกรณ์ฯ คลองจั่นมาเรื่อยๆ แต่ยังไม่เร่งรัดขัดแย้งกับความเป็นจริง ซึ่งทำให้
ผู้บริหารสหกรณ์อาศัยรางวัลเหล่านั้นไปอ้าง จูงใจประชาชนให้เอาเงินเข้ามา
ร่วมกับสหกรณ์ต่อไปอีกต่างหาก

4. สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ สหกรณ์
เครดิตยูเนียนมงคลเศรษฐี สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ฯลฯ ล้วนแต่ปรากฏเงื่อนไข
ทุจริต พัวพัน รุ่งรัง สะสมมาหลายยุค เกือบๆ จะกลายเป็นสหกรณ์ จนถึงยุคปัจจุบัน
ที่เริ่มเข้าไปสะสางจัดการ แต่ก็ยังไม่สะเด็ดน้ำ คนโกงยังลอยนวลเป็นส่วนใหญ่

ยกตัวอย่าง กรณีของสหกรณ์นพเก้าฯ นายทะเบียนสหกรณ์สั่งเลิกสหกรณ์ฯ
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2560 เนื่องจากไม่อาจดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จ ไม่สามารถปิดบัญชีได้ และไม่จัดประชุมใหญ่
ได้มีการแจ้ง ปปง. เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 16
พ.ค. 2560

ร้องทุกข์ต่อตำรวจ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 เพื่อดำเนินคดีกับคณะกรรมการ
กรณีซื้อที่ดินราคาสูงเกินจริง

แต่จนถึงบัดนี้ ความคืบหน้าไปถึงไหน ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน
อดีตนายทหารใหญ่ของระบอบทักษิณ ที่เคยไปออกหน้าออกงานให้กับ
สหกรณ์ มีผลประโยชน์เกี่ยวพันอย่างไร ถูกดำเนินการอย่างไร? ไม่ปรากฏ

บรรดาสหกรณ์ทั้งหลายที่เอาเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์นพเก้าฯ และได้รับความ
เสียหาย ก็จะต้องตรวจสอบภายในว่าอดีตผู้บริหารของตนมีการทุจริตโกงกินด้วยหรือไม่
อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้นำมาซึ่งกรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้สหกรณ์
จุฬาฯ ตามเรียกค่าเสียหายจากอดีตผู้บริหารของสหกรณ์จุฬาฯ ด้วย มูลค่ากว่า 600
ล้านบาท และอดีตผู้บริหารที่เป็นถึงรองอธิการฯ มหาวิทยาลัยถึงกับลาออกไปแล้ว แล้ว
สหกรณ์อื่นๆ อีกจำนวนมากละ

ตัวอย่างของสหกรณ์ที่นำเงินมาฝากกับสหกรณ์นพเก้าฯ อาทิ ชุมชนสหกรณ์
ชนกิจไทย วงเงินฝาก 4,485 ล้านบาท, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี วงเงินฝาก
113 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงเงินฝาก 915 ล้านบาท
 เป็นต้น

5. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ได้จัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการกำกับดูแลสหกรณ์ เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี ระบุถึงกรณีการทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น และสหกรณ์
เคหสถานนพเก้ารวมใจ รวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เกิดปัญหา
ความเสียหาย สมาชิกเบิกถอนเงินไม่ได้ มีการทุจริตอันเกิดจากผู้บริหารและพวกพ้อง
ยักยอก ผ่องถ่าย ไซฟ่อน เบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ ดบแต่งบัญชีปกปิด ฯลฯ

ระบุว่า ข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พบลักษณะทุจริตของสหกรณ์
รูปแบบต่างๆ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่ปัญหาสำคัญ คือ การจัดการของภาครัฐ
อยู่ภายใต้การกำกับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังมีข้อบกพร่อง

พบว่า ช่วงปี 2558 มีสหกรณ์ทุจริต 277 แห่ง วงเงินเสียหายกว่า 18,763
ล้านบาท

ลักษณะและพฤติการณ์ในการทุจริตของสหกรณ์ เช่น ทุจริตเกี่ยวกับการ ยักยอกเงินไปใช้ส่วนตัว จ่ายเงินโดยไม่มีหลักฐาน ปลอมแปลงลายมือชื่อคณะกรรมการ ปลอมแปลงลายมือชื่อสมาชิกไปถอนเงิน ปลอมแปลงลายมือชื่อผู้กู้ เรียกร้องค่าตอบแทน รับชำระโดยไม่ออกไปเสิร์ฟรับเงิน ฯลฯ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแก่ คณะรัฐมนตรี เช่น เสนอปรับโครงสร้างการกำกับดูแลสหกรณ์ โดยสหกรณ์ ที่มีได้ดำเนินการในลักษณะคล้ายกับการดำเนินการของสถาบันการเงิน ให้อยู่ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน หรือที่ดำเนินการในลักษณะคล้ายกับการดำเนินการ ของสถาบันการเงิน ให้มีองค์การหรือหน่วยงานอิสระเพื่อกำกับดูแลการ ดำเนินกิจการ โดยองค์การดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

6. ล่าสุด เมื่อวานนี้ นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ยืนยันว่า พระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับใหม่กำลังจะมีผลบังคับใช้ โดยร่างดังกล่าว ได้สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับขบวนการสหกรณ์ และการออกหลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้ทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับสมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน อย่าได้กังวลว่าเกณฑ์กำกับใหม่จะควบคุมมากเกินไป ซึ่งก่อนที่จะออกกฎกระทรวงเพื่อใช้เกณฑ์กำกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ ออกชี้แจงทำประชาพิจารณ์ถึงเกณฑ์ที่จะนำมาใช้ ที่ต้องผ่านการ มีส่วนร่วมก่อนว่าหลักเกณฑ์ใดที่ยอมรับกันได้ จึงนำมาบังคับใช้ หลักเกณฑ์ใดยังไม่ถึงเวลาใช้ก็สามารถผ่อนคลายเป็นได้ในเวลาเหมาะสม จะมากำหนดกันโดยให้ สหกรณ์ต่างๆ ได้มีระยะเวลาปรับตัว

“อยากฝาก พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ หลักเกณฑ์ที่จะออกมาใช้กำกับ ทั้ง สหกรณ์เครดิตยูเนียนและสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งขณะนี้กรมได้ยกตัวร่างออกมา ให้สหกรณ์ต่างๆ ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ว่าเกณฑ์ที่ออกมา สหกรณ์ ต้องเดินได้ ฝากถึงสมาชิกด้วยอะไรที่กำกับแล้วเดินไม่ได้ เราไม่ทำเด็ดขาด เกณฑ์ ทุกตัวต้องหารือกับสันนิบาตสหกรณ์ เราจะเดินไปด้วยกัน ซึ่งเกณฑ์กำกับสหกรณ์ เครดิตยูเนียน และสหกรณ์ออมทรัพย์ 13 เรื่อง และระเบียบนายทะเบียน 3 เรื่อง ที่เป็นกฎกระทรวง บังคับใช้ภายใน 2 ปี กำลังยกร่างเบื้องต้น แล้วจึงรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ทั้งหมด หากเห็นว่าไม่เกิดความเสี่ยง จึงออกกฎกระทรวง อย่างไรก็ตามถ้ามีกฎออกมาแต่คนที่ถูกบังคับใช้ ไม่เห็นด้วยก็จะเดินไปไม่ได้ ดังนั้น ต้องมีระยะเวลายืดหยุ่น ค่อยปรับตัว หลังจากรับฟังแล้วจึงนำมาออกเป็น กฎกระทรวง” นายพิเชษฐกล่าว

การรับฟังความเห็นของชาวสหกรณ์เป็นสิ่งที่ดี แต่จะต้องไม่ลืมว่า วงการสหกรณ์ของเราเคยตกเข้าไปในวังวนสหกรณ์ สุ่มเสี่ยงมาแล้วขนาดไหน และปัญหาที่หนักหน่วงไว้จะต้องได้รับการสะสาง มิใช่ใช้เวลาไปเรื่อยๆ เพราะถ้า “ผีแตก” อีกครั้ง เกิดสหกรณ์ฯ หลงจนเวอร์ชัน 2 3 4 5 6 กับสหกรณ์อื่นๆ โดยที่ระบบกำกับภาครัฐ ไร้ประสิทธิภาพเหมือนที่เคยเป็นมา นครบนดินจะตก แก่ชาวสหกรณ์เอง ซึ่งชาวสหกรณ์ฯ หลงจนทราบดีอยู่ในวันนี้

สารลัม

อินเดียส่งฝูงบินถล่มรังโจรในปากีสถาน ล้างแค้นเหตุระเบิดรถตำรวจในแคชเมียร์

เอเจนซีส์ – กองทัพอากาศอินเดียส่งฝูงเครื่องบินขับไล่รุกร้าเข้าไปในน่านฟ้าปากีสถานเหนือเส้นหยุดยิงในแคชเมียร์ และมีการทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายหลายจุดในวันอังคาร (26 ก.พ.) โหมกระพือข้อพิพาทดินแดนระหว่าง 2 ประเทศเพื่อนบ้านที่ต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในครอบครอง

พล.ต. อาซิฟ กาฟูร์ โฆษกกองทัพปากีสถาน ทวิตข้อความว่า “กองทัพอากาศอินเดียละเมิดเส้นควบคุม (Line of Control)” ซึ่งหมายถึงเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างอินเดียกับปากีสถานในแคชเมียร์ พร้อมทั้งโพสต์ภาพเศษเหล็กที่ตกอยู่ในปากีสถาน โดยอ้างว่าเป็นสิ่งที่เครื่องบินอินเดียปล่อยทิ้งลงมา และกองทัพอากาศปากีสถานได้ส่งฝูงบินขับไล่ขึ้นไปตอบโต้การรุกร้าดังกล่าว

“หลังเผชิญการตอบโต้อย่างทันทีทั้งที่และมีประสิทธิภาพของกองทัพอากาศปากีสถาน (เครื่องบินอินเดีย) ก็รีบทิ้งสิ่งของที่บรรจุหุ้ม ก่อนจะหนีกลับออกไปทางเมืองบาลาก็อต (Balakot) โดยไม่มีการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน”

สื่ออินเดียรายงานว่า เครื่องบินของกองทัพอากาศได้โจมตีเป้าหมายหลายแห่ง รวมถึงค่ายฝึกของกลุ่มติดอาวุธ จาอิช-อี-โมฮัมหมัด (JeM) ซึ่งส่งมือระเบิดมาโจมตีรถบัสทหารพรานอินเดียในรัฐจัมมู-แคชเมียร์เมื่อวันที่ 14 ก.พ.

สถานีโทรทัศน์ซีเอ็นเอ็นนิวส์ 18 ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มีการใช้ระเบิดหนักถึง 1,000 ปอนด์ และทำให้สมาชิกกลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตเกือบ 200 คน แต่ไม่ระบุว่าได้ข้อมูลมาจากไหน

คเซนทรา ซิงห์ เซกาวัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอินเดีย ได้ทวิตข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า “กองทัพอากาศได้ปฏิบัติการโจมตีข้ามเส้นควบคุม (LoC) ไล่ค่ายฝึกของกลุ่มก่อการร้ายเมื่อเช้าวรื้อนี้ และทำลายมันอย่างยับเยิน”

ถ้อยแถลงของรัฐมนตรีผู้นี้ถือเป็นการยืนยันแรกจากรัฐบาลอินเดียเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ควบคุมของปากีสถาน ซึ่งมีขึ้นราว 2 สัปดาห์หลังเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่คร่าชีวิตทหารพรานอินเดียไป 40 นาย และนับเป็นการโจมตีในแคชเมียร์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ 30 ปี

ปากีสถานอ้างว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตีดังกล่าว และจะตอบโต้หากถูกอินเดียแก้แค้น

วีเจ โกคาล รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ยืนยันกับสื่อมวลชนในวันอังคาร (26 ก.พ.) ว่าปฏิบัติการของกองทัพอากาศสามารถผลิตชีพกลุ่มติดอาวุธ “จำนวนมาก” ที่มีแผนก่อการร้ายในอินเดีย และสาเหตุที่ต้องเข้าไปกวาดล้างค่ายฝึกของ JeM ในเมืองบาลาก็อตก็เพราะรัฐบาลอินเดียเชื่อว่าจะมีเหตุโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายเกิดขึ้นอีก

“ผู้ก่อการร้ายของ จาอิช-อี-โมฮัมหมัด รวมถึงครูฝึก แกนนำอาวุโส และพวกนักบวชที่ถูกฝึกให้เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตาย ถูกกำจัดไปได้เป็นจำนวนมาก” เขากล่าว

ปราคาช จาเวเดการ์ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอินเดีย อ้างว่านายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี อนุญาตให้กองทัพใช้มาตรการแก้แค้นได้เต็มที่

“เราจำเป็นต้องทำเพื่อปกป้องประเทศชาติ และนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ก็อนุญาตให้กองทัพจัดการได้เต็มที่ ชาวอินเดียทั่วประเทศพร้อมสนับสนุน” จาเวเดการ์ กล่าว

ซาห์ มะห์มูด กูเรชี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ได้ออกมาเตือนอินเดียให้ “ใช้ความคิดไตร่ตรองให้ดีกว่านี้” และขอให้พลเมืองปากีสถานอย่าได้วิตกกังวล เนื่องจากกองทัพมีความพร้อมที่จะตอบโต้เหตุร้ายทุกรูปแบบ JeM เป็นหนึ่งในกลุ่มติดอาวุธที่ทศสงครามต่อต้านอินเดียในแคชเมียร์ นับตั้งแต่ภูมิภาคแห่งนี้ถูกแยกปกครองโดยอินเดียและปากีสถานหลังได้เอกราชจากอังกฤษในปี 1947 .



REUTERS

วีเจ โกคาล รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย ยืนยันกับสื่อมวลชนในวันอังคาร (26 ก.พ.) ว่าปฏิบัติการของกองทัพอากาศสามารถผลิตชีพกลุ่มติดอาวุธจำนวนมากในปากีสถาน

สนช.แขวนร่างพร.ร.บ.ข้าว โยนรัฐบาลใหม่พิจารณา

อ่านต่อหน้า 11

สนช.แขวนร่าง พรบ.ข้าว โยนรัฐบาลใหม่พิจารณา

ผู้จัดการรายวัน360° - "กิตติศักดิ์" ยอมถอย แขวนร่าง พร.ร.บ.ข้าว โยนรัฐบาลใหม่พิจารณา ยันไม่มีใบสั่งจาก "บิ๊กตู่" แต่ต้องการสร้างความสงบสุขให้บ้านเมือง หลังมีการโยกการเมืองหวังหาเสียงเลือกตั้ง ลั่นไม่มีใครทำอะไรร้ายชวนา แต่ของดีย่อมเป็นของดี สักวันอาจจะคิดถึง "กิตติศักดิ์" นายกฯ ชี้ เป็นอำนาจ สนช. ไม่อาจก้าวล่วง

วานนี้ (26 ก.พ.) นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่าง พร.ร.บ.ข้าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า การออกกฎหมายเป็นหน้าที่ของ สนช. ไม่อยากให้อา เรื่องการเมือง มาผสมกับการทำหน้าที่ของ สนช. ทั้งนี้ ในฐานะที่ตนเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าว จึงขอเลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด และคาดว่า สนช. ชุดนี้ จะไม่นำมาพิจารณาอีก ต้องปล่อยให้เป็นที่ของรัฐบาลชุดต่อไป อย่างไรก็ตาม ขอเรียกร้องว่าอย่าไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เพราะ นายกฯ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

"ร่าง พร.ร.บ.นี้ยังคงอยู่ในสภา ถ้ารัฐบาลใหม่เข้ามาจะนำมาพิจารณาก็ได้ ส่วน สนช.ชุดนี้จะไม่หยิบมาพิจารณาแล้ว เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งในสังคม"

นายกิตติศักดิ์ กล่าวอีกว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ผ่านการศึกษามา 2 ปีแล้ว ไม่ได้เพิ่งมาดำเนินการในช่วงนี้ เชื่อว่าสักวันหลายคนจะคิดถึงตนเอง เพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ เป็นประโยชน์กับชาวนา และทุกฝ่าย โดยการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ ได้พิจารณาทุกด้าน ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่เคยกำหนดให้ชาวนา อยู่ในคณะกรรมการชุดใหญ่ถึง 5 คน เพราะเราต้องการให้ชาวนาไปออกนโยบายของเขาเอง

"เราไม่ต้องการเห็นความขัดแย้งในบ้านเมืองอีกแล้ว พวกเรา สนช. มีหน้าที่ร่างกฎหมาย ไม่มีใครจะไปทำร้ายชาวนาอย่างแน่นอน ซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วว่า การเมืองเอาไปพูด ซึ่งเป็นเรื่องไม่จริง เช่น การไปพูดว่า ชาวนาจะติดคุกเพราะเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งๆ ที่ร่างกฎหมายไม่มีโทษกับชาวนาเลย มีแต่จะส่งเสริมเท่านั้น" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ สั่งให้ชะลอการพิจารณา ร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปก่อน นายกิตติศักดิ์ กล่าวว่า เรื่องนี้นายกฯ ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่ดูแลความสงบ

"ใครจะมาคัดค้าน หรือเห็นด้วย ผมก็เข้าใจ แต่เวลานี้การเมืองเอาประเด็นนี้ไปโจมตีกันแล้วว่า ถ้ากฎหมายบังคับใช้ จะเกิดผลอะไรตามมา ซึ่งผมเห็นว่าจะเป็นเรื่องบานปลาย แต่เชื่อว่าของดีย่อมเป็นของดี ถ้ารัฐบาลหน้าเข้ามาเห็นว่าดี ก็น่าจะนำมาพิจารณา" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

"ฝากทุกคนว่า ให้ไปดูร่างกฎหมายฉบับนี้ จริงๆ แล้วจะวิจารณ์ก็สามารถทำได้เต็มที่ว่ามีโทษกับชาวนาตามที่เห็นข่าว หรือไม่ และสักวันหนึ่งอาจจะคิดถึง "กิตติศักดิ์" ก็ได้" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ สนช. ชะลอการพิจารณา ร่าง พร.บ.ข้าว ว่า ถือเป็นอำนาจการพิจารณาของ สนช. และตนไม่อาจก้าวล่วง แต่ขอให้มีการพิจารณาให้รอบคอบ และให้สังคมยอมรับ แม้จะต้องทำตามเสียงส่วนใหญ่ แต่ต้องดูแลและแก้ปัญหาให้กับเสียงส่วนน้อยด้วย

นายชินนทร์ ดวงตรา แกนนำ และที่ปรึกษากลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) กล่าวถึงการที่ สนช.ถอนร่าง พร.บ.ข้าวว่า ชาวนาทั่วประเทศมีความยินดีอย่างมาก เพราะร่างดังกล่าวออกมามีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกอย่าง ยกเว้นพ่อค้าส่งออกกับผู้นำเข้าปุ๋ยยา สารเคมี ไม่บังคับ และเมื่อดูเจตนารมณ์ของ พร.บ.นี้ ยังอาจเอาผิดคนกินได้ ถ้ากินข้าวโดยไม่รู้แหล่งที่มา

“เราเชื่อว่าต้นเรื่องจริงๆ น่าจะมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนโยบายข้าวครบวงจร ตั้งแต่ ครม.ประยุทธ์ 1 ตอนนั้นต้องการแก้ไขข้าวพันธุ์ต่างๆ นำมาปะปนกันและทะเลในโครงการจำหน่ายข้าว จนทำให้พันธุ์ข้าวไทยเสียหายในตลาดต่างประเทศ”



ทางเสื่อผ่าน

๑ แสงไทย เค้ากุไทย

โรงงานยาสูบเสนอผลิตกัญชาครบวงจร อันจะนำไปสู่การใช้กัญชาแทนยาสูบในอนาคต จะเกิดอะไรขึ้น ?

หลังจากกัญชาถูกปลดล็อกจากการเป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 มาเป็นประเภทที่ 2 เหมือนมอร์ฟีนที่ใช้ทางการแพทย์ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปเมื่อ 18 ก.พ. ก็มีทั้งเสียงตอบรับเชิงบวกและวิจารณ์เชิงลบ

ผู้ที่ตอบรับเชิงบวกคือแพทย์และคนไข้ที่ได้กัญชาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาโรคร้ายแรงและเรื้อรัง กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ต้องการผลิตกัญชาเชิงพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.กำหนด

ส่วนผู้ตอบรับเชิงลบคือผู้ที่ต้องการให้เป็นกัญชาเสรีเต็มร้อย

ขณะเดียวกัน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ระบุใน พ.ร.บ.คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ควบคุมและดูแลการใช้กัญชาตาม พ.ร.บ.นี้

ทำให้หลายหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจพากันจับจ้อง ติดตามความตาม พ.ร.บ.นี้ว่า จะนำกัญชามาสร้างผลประโยชน์ ให้แก่หน่วยงานของตนได้อย่างไร อย่างเช่นโรงงานยาสูบ เป็นต้น

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ได้เสนอแนวทางปรับปรุงกิจการของยสท. 5 แนวทาง โดยมีแนวทางข้อแรกคือ เป็นหน่วยงานสนับสนุน

“การปลูกกัญชา-กัญชง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ”

โดยจะดูแลตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกกระบวนการผลิต ชัฟฟลายเออร์ และนำร่องใช้กัญชากับ โรงพยาบาลของ ยสท. ซึ่งอยู่ในกระบวนการยื่นขออนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

เหตุผลที่ยสท.ต้องการผลิตกัญชาแบบครบวงจรก็คือ ภาษีสรรพสามิตของบุหรี่ยอดราใหม่ที่จะเพิ่มเป็น 40% เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม ศกนี้นั้น จะทำให้ยอดขายบุหรี่ย

รง.ยาสูบจะทำกัญชา ?

ตกลงไปมาก ดังเช่นที่เกิดขึ้นจากการปรับภาษีในแต่ละครั้งที่ผ่านมา

ครั้งนี้เชื่อว่าจะตกต่ำที่สุด เพราะราคาบุหรี่ยิ่งจะขึ้นไปอีกของละ 33 บาท ทำให้แต่ละแบรนด์ราคาเกิน 93 บาทต่อซอง การขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ยิ่ง รวมถึงสุรานั้น จุดประสงค์เพื่อรายได้ทางหนึ่ง และเพื่อลดการบริโภคอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็บรรลุเป้าหมายทั้ง 2 ด้านสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แต่สำหรับบุหรี่ยิ่งได้ผลในด้านคนสูบน้อยลงก็จริง แต่รายได้จากภาษีก็ลดตามลงไปด้วย

หากยสท.ที่แปรรูปมาจาก รยส.หันมาผลิตกัญชาแบบครบวงจร ก็คงจะไม่มีปัญหาด้านกฎหมาย เพราะเป็นหน่วยงานหรือวิสาหกิจที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่ว่า “เกษตรกรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และร่วมดำเนินการกับหน่วยงานรัฐและสถาบันอุดมศึกษา”

ยสท.มีลูกไร่ปลูกยาสูบป้อนโรงงานอยู่แล้ว จึงน่าจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้ครบวงจร

แต่ก็มีการมองไกลไปอีกว่า หากเปิดกัญชาถูกกฎหมายด้านสันตนาการแล้ว กัญชาจะกลายเป็นบุหรี่ยิ่งไปด้วย

พวกที่อยากให้เกิดกัญชาเสรีมักจะอ้างประเทศที่เปิดกัญชาถูกกฎหมาย (cannabis legalization) ว่าเสรีแบบใครใคร่สูบ สูบ ใครใคร่เสพ เสพ ใครใคร่ปลูก ปลูก ได้อย่างเสรี

แต่แท้ที่จริงแล้ว มีข้อจำกัดอยู่มาก เช่นอายุของผู้ที่มีสิทธิซื้อหรือครอบครองกัญชา เหมือนกับบ้านเรากำหนดอายุผู้ซื้อสุราและกำหนดเวลาขายด้วย เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ที่จะปลูก ยังต้องขึ้นทะเบียนหรือได้รับอนุญาตในลักษณะสัมปทานจากรัฐด้วย

มีใครอยากจะทำปลูกก็ปลูกกันเหมือนปลูกข้าว ปลูกผัก

ในด้านส่วนบุคคล ยังกำหนดปริมาณครอบครองด้วย อย่างสหรัฐนั้น รัฐที่เปิดเสรีด้านสันตนาการยังควบคุมปริมาณครอบ

ครองอยู่ รายละเอียดไม่เกิน 1 ถึง 3 ออนซ์ เป็นต้น

บางรัฐยังกำหนดโทษด้วย อย่างนอร์ธแคโรไลนาให้ครอบครองได้ไม่เกิน 3 ออนซ์ (85.05 กรัม) ใครมีเกินกว่านั้นจะโดนปรับ 100 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,200 บาท) ถ้าเกินจาก 3 ออนซ์ เท่าครึ่งคือ 1.50 ออนซ์จะโดนอาญาเป็นจำคุก 20 วัน และถ้ามากกว่าเท่าตัวจะติดคุกถึง 5 เดือน เป็นต้น

การจำกัดปริมาณครอบครองนั้นก็ด้วยเหตุผลว่ากัญชายังมีฐานะเป็นยาเสพติดอยู่ส่วนหนึ่ง

บรรดาผู้เรียกร้องกัญชาเสรีจึงควรศึกษาการเปิด “เสรีกัญชา” ของสหรัฐฯ ที่เปิดไปแล้วกว่า 30 รัฐดูว่ากัญชาของเขาเสรีกันจริงหรือไม่ ขนาดไหน อย่างไร ด้วยเหตุผลอะไร

แม้กัญชาในรูปสารสกัดจะรักษา มะเร็ง อัลไซเมอร์ สตีเฟนสัน เครียด ฯลฯ ได้ดี แต่ในทางตรงกันข้าม หากใช้มากก็จะให้โทษ

โดยเฉพาะกัญชาใช้ในรูปของบุหรี่ยิ่งมีโทษมากกว่าบุหรี่ยิ่งทำจากใบยาสูบ เพราะมันมีฤทธิ์หรืออย่างมากกว่าบุหรี่ยิ่ง ปัจจุบันบุหรี่ยิ่งเป็นตัวก่อมะเร็งปอดที่เป็นสาเหตุการตายด้วยมะเร็งมากเป็นอันดับที่หนึ่ง

การใช้กัญชาสันตนาการนั้น ส่วนใหญ่ใช้สูบเหมือนบุหรี่ยิ่ง ทำให้ผู้สูบได้รับสารก่อมะเร็งที่มีอยู่ถึง 33 ชนิดในกัญชาดิบ

งานสาธารณสุขของสหรัฐฯ จึงบังคับให้ผู้ผลิตกัญชาติดป้ายคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของกัญชาที่ภาชนะบรรจุสินค้าผสมกัญชาทุกชนิดเหมือนกับคำเตือนบนซองหรือกล่องบุหรี่ยิ่ง

กัญชาเสรีกับคุณภาพชีวิต จึงต้องชั่งน้ำหนักให้เท่ากัน ไม่เทไปข้างใดข้างหนึ่ง

ตอนนี้ มีสหรัฐฯ และแคนาดาเป็นต้นนำร่องที่ดีที่ควรจะเดินตาม

ถือภาษีตัวเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็แล้วกัน

แล้งยาวทุบเกษตร-ส่งออก รากหญ้า่วมเขื่อนยักษ์วิกฤต

เขื่อนอุบลรัตน์-สิรินธร-จุฬารังนกวิกฤตหนัก เหลือน้ำใช้แค่ 5-8% กรมอุตุฯเตือนปีนี้ฤดูร้อน-แล้งมาเร็วและนานกว่าทุกปี อุณหภูมิจะพุ่งอีก 1-2 องศา ขอนแก่นหนักสุด น้ำเหลือน้อยมาก สภาอุตสาหกรรมหารือด่วนกระทรวงพาณิชย์ “ข้าว-มัน-น้ำตาล” ผลผลิตลดหัวันกระทบเป้าส่งออก 1.6 หมื่นล้านเหรียญ เกษตรฯสั่งงดทำนาปรังรอบ 3

▶ แล้งยาว

ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยปี 2562 จะเริ่มในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2562 โดยฤดูร้อนปีนี้จะร้อนมากกว่าปี 2561 และร้อนมากกว่าปกติอีก 1-2 องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนจะมาเร็วและนานมากกว่าทุกปี ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

เขื่อนอีสานวิกฤต

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้จัดประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเมื่อเร็ว ๆ นี้ และได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อน) ทั่วประเทศขณะนี้ อยู่ที่ 48,280 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 68 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 24,738 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52) เทียบกับปี 2561 (52,142 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74) หรือน้อยกว่าปี 2561 จำนวน 3,862 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนจำนวน 14.96 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบายจำนวน 118.64 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 22,646 ล้าน ลบ.ม.

สภาพน้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์-แควน้อยบำรุงแดน-ป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งจะมีผลต่อพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครปรากฏมีปริมาณน้ำ



ที่มา : ประชาชาติธุรกิจรวบรวม

ในเขื่อนรวมกัน 14,751 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 59 ของความจุ ปริมาณน้ำใช้การได้อยู่ที่ 8,055 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุ

เขื่อนที่มีปริมาณน้ำ “ต่ำกว่า” เกณฑ์ปกติ (LRC) 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์-เขื่อนสิรินธร และเขื่อนจุฬารังนกที่มีสถานการณ์น้ำน่าเป็นห่วงมากและจะเข้าสู่วิกฤตในเดือนเมษายน หากยัง

ไม่มีน้ำไหลลงเขื่อนอีก

โดยเขื่อนจุฬารังนกมีปริมาณน้ำใช้การได้เหลืออยู่เพียง 53 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 32 ของความจุ น้ำใช้การเขื่อนอุบลรัตน์เหลือน้ำใช้การได้ 112 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 5 และเขื่อนสิรินธรเหลือน้ำใช้การได้ 150 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 8 เท่านั้น ที่สำคัญก็คือน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้ง 3 แห่งคิดเป็นร้อยละ 0

หรือไม่มีน้ำไหลเข้าเลย ทั้ง ๆ ที่ยังไม่เข้าสู่ช่วงฤดูแล้งเต็มที่ในเดือนเมษายนนี้

แล้งลากยาวถึงพฤษภาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานชลประทานที่ 7 ร่วมกับกรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประเมินน้ำต้นทุนของเขื่อนสิรินธร (ปริมาณน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 997 ล้าน ลบ.ม.) โดยทางกรมชลประทานได้ขอสนับสนุนน้ำจากเขื่อนไป 200 ล้าน ลบ.ม. เพื่อจัดส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร อ.พิบูลมังสาหาร 90,000 ไร่ ประกอบกับ กฟผ.มีปัญหาเรื่องระบบสายส่งจำเป็นต้องใช้น้ำในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากเกษตรกรลดพื้นที่ปลูกข้าวปรังลงและให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน

ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเบื้องต้นกรณีที่ถูกแล้งอาจจะยาวไปถึงเดือนพฤษภาคม 2562 มีความจำเป็นต้องเก็บน้ำในแม่น้ำมูลไว้ที่ระดับประมาณ 107.50 เมตร (จากระดับน้ำทะเลปานกลาง-รทก.) ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำก่อนสุดท้ายที่ต้องเก็บไว้เพื่อให้พื้นที่ถูกแล้ง หากเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาที่ระดับน้ำที่เก็บไว้จะอยู่ที่ระดับ 106.5-106.7 เมตร (รทก.) เท่านั้น โดยการเก็บน้ำที่ระดับ 107.50 เมตรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแก่งสะพือ-หาดคูเดื่อ และจะไม่มีกระบายน้ำเพื่อเล่นสรงกรานต์ด้วย

หน่วยนาคราชมาแล้ว

นางสาวจงจิตร นีรนาทเมธิกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นว่า ได้มีการจัด “หน่วยนาคราช (หน่วยซ่อมบำรุงรักษา)” ทั้งหมด 37 ชุด และได้เตรียมจุดจ่ายน้ำถาวรอีก 83 แห่งทั่วประเทศ รถปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ 18 ชุด รถเจาะบ่อบาดาล 85 ชุด และสร้างระบบขอความช่วยเหลือภัยแล้งออนไลน์ ในขณะที่การใช้น้ำบาดาลในประเทศไทยอยู่ที่ 14,741 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยพบว่าภาคกลางมีการใช้น้ำมากที่สุด

ขณะที่นายธงชัย ระยะเวลา ผู้อำนวยการ

การกองสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์ (กปภ.) กล่าวว่า ผู้ว่าการ กปภ. ได้มอบหมายให้ผู้จัดการสาขา กปภ. ในพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดภัยแล้งเร่งสำรองน้ำโดยประสานกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดในทุกสัปดาห์ หากคาดว่า “น้ำดิบ” ไม่พอให้หาแหล่งน้ำสำรอง “ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนในภาคอีสานซึ่งยังไม่วิกฤต” แต่ในจังหวัดขอนแก่นเห็นได้ชัดว่าจะต้องสำรองน้ำและเฝ้าระวังมากที่สุดเพราะ เป็นเมืองเศรษฐกิจมีการใช้น้ำในปริมาณมาก ส่วนภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างยังอยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำ “ตอนนี้เรายังไม่มีการลดแรงดันน้ำ ถ้าฝนยังไม่ตกอย่างแรกคือหาแหล่งน้ำสำรองหากไม่ได้ก็ต้องลดแรงดันน้ำ-ลดกำลังผลิตเพื่อให้มีน้ำใช้ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ถ้ายังไม่พออีกก็ต้องใช้วิธีผันน้ำจ่ายเป็นโซน แต่จากการประชุมกับกรมชลประทานมั่นใจว่าสามารถผันน้ำให้เพียงพอได้”

ขอนแก่นหนักสุด

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่คาดว่าจะประสบปัญหาภัยแล้งมากที่สุด กล่าวว่า จังหวัดได้รณรงค์รับมือภัยแล้งมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ด้วยการให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อยและข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ทำฝายเก็บกักน้ำ ในขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์ก็มีปริมาณน้ำเหลือน้อยมาก (น้ำใช้การได้ 112 ล้าน ลบ.ม. หรือ 5% ของความจุอ่าง) ทางจังหวัดได้ยื่นเรื่องขอทำฝายเทียมจากกองบินพลหลวงในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนทางจังหวัดมหาสารคามก็ได้ขอให้ปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ไปตามลำน้ำชีเพื่อบรรเทาภัยแล้งในช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ผลการสรุปในที่ประชุมยังไม่สามารถทำได้เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อไปในอนาคตได้

“ตอนนี้ต้องกันน้ำไว้เพื่อไม่ให้กระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เดือดร้อนน้อยที่สุด”

นายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ผู้ว่าโคราชได้มอบ

นโยบายไว้ว่า “โคราชต้องไม่ขาดแคลนน้ำ” ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 32 อำเภอ พบว่ามี 13 อำเภอ 37 ตำบล 101 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำบริโภค 400 กว่าตำบล 3,000 กว่าหมู่บ้าน “ถือว่ายั่งยืน” หรือประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมด ขณะนี้ได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 7 อำเภอ 24 ตำบล 50 หมู่บ้าน นอกนั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขและมอบหมายให้เกษตรกรจังหวัดเกษตรอำเภอ แต่ละพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ขาดแคลนน้ำ ห้ามไม่ให้มีการปลูกข้าวปรังและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย

“สถานการณ์ในโคราชไม่น่าเป็นห่วง คาดว่าจะมีผลกระทบไม่มาก แต่ต้องดูสถานการณ์เดือนต่อเดือน”

นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พื้นที่ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงคือโซนใต้ ได้แก่ อำเภอแม่วาง, จอมทอง, ฮอด, ดอยหล่อ, สะเมิง, แม่แจ่ม และดอยเต่า ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่บนภูเขาที่ต้องอาศัยน้ำฝน และพื้นที่เชิงเขาที่ระบบชลประทานเข้าไปไม่ถึง

ด้านนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ได้มีการเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนครไทย, บางระกา, วัดโบสถ์ และพรหมพิราม มีการจัดสรรรอบเวรแบ่งจ่ายน้ำจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเพื่อใช้ทำการเกษตร ตอนนี้พบอำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 3 อำเภอ ได้แก่ นครไทย,ชาติตระการ และพื้นที่ ต.ทับยายเชียง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม

“ขณะนี้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายไปแล้ว 3,500-4,000 ไร่”

ข้าว-มัน-น้ำตาล-ผักผลไม้กระทบ

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอาหาร สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในการประชุมประเมินสถานการณ์ส่งออกในกลุ่มประชาธิรัฐ D4 ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการหารือถึงผลกระทบภัยแล้งจากภาวะเอลนีโญ ว่าอาจส่งผลกระทบต่อให้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมเกษตร

และอาหารในช่วงครึ่งปีหลังของการส่งออกปีนี้โดยเฉพาะข้าว, มันสำปะหลัง, น้ำตาล, ผักและผลไม้ “อาจจะมียอดลดลง” และหากผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงก็จะทำให้ภาพรวมการส่งออกในปี 2562 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ (ขยายตัว 5%) โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรและอาหารซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัว 5% ก็อาจจะต้องมีการทบทวนอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้

“ในที่ประชุมมีการพูดถึงกลุ่มข้าวนำห้วงมากที่สุดเพราะไม่เพียงแต่แล้งจนต้องเลิกปลูกข้าวปรังแล้ว แต่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากข้าวพันธุ์ใหม่ และเงินบาทที่แข็งค่าทำให้เสียเปรียบ ขณะที่กลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลก็ให้ความเห็นว่า การส่งออกน้ำตาลปีนี้ อาจจะเติบโตลดลงถึง 7% เพราะต้องแข่งขันรุนแรง โดยสินค้ากลุ่มหลัก ๆ เหล่านี้คิดเป็นมูลค่าส่งออกถึง 16,592 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหากรวมอุตสาหกรรมอาหารก็จะมีมูลค่าการส่งออกรวม 21,339 ล้านดอลลาร์ เราคงต้องมาดูผลผลิตและทบทวนกันอีกครั้งในเดือนเมษายนนี้”

โดยขอให้รัฐบาลบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันก็ต้องหาแผนสำรองโดยการอาศัยจังหวะที่ประเทศไทยเป็นประธานประชุมอาเซียนในปีนี้สร้างความร่วมมือกับคู่พันธมิตรในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงวัตถุดิบและพยายามสร้างมาตรฐานสินค้าขึ้นมาใช้ร่วมกันให้ได้

ห้ามปลูกข้าวนาปรังรอบ 3

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายคสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้ขอความร่วมมือไม่ให้ชาวนาปลูกข้าวนาปรังรอบ 3 แล้ว ซึ่งโดยปกติจะเริ่มปลูกในเดือนเมษายน-มิถุนายน โดยแจ้งว่า กรมชลประทานจะไม่ปล่อยน้ำตอนนี้ชาวนาส่วนใหญ่กำลังอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังรอบ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน “ยังไม่ได้เริ่มปลูกรอบที่ 3” สำหรับปริมาณผลผลิตนาปรังรอบ 3 มีสัดส่วนไม่มากนัก หากเทียบกับนาปีที่มียอดข้าวเปลือก 24 ล้านตัน ขณะที่นาปรังรอบ 2 จะมีปริมาณ 8 ล้านตัน ดังนั้นการลดปริมาณการปลูกนาปรังรอบ 3 จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาข้าวเปลือกในประเทศมากนัก

รายงานข่าวจากกลุ่มโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบุว่า การสั่งให้ชาวนาหยุดทำนาปรังจะมีผลทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังในอีสานภาพรวมลดลงประมาณ 40-50% ของผลผลิตข้าวนาปรังทั้งหมด แต่ด้วยเหตุที่ภาคอีสานส่วนใหญ่จะเน้นการทำข้าวนาปีเป็นหลัก จึงมองว่ากระทบไม่มากนัก และจะมีบางจังหวัดที่ยังสามารถปลูกข้าวได้ แต่เฉพาะจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับเขื่อนอุบลรัตน์จะได้รับผลกระทบสูงสุดเพราะ ภาพรวมน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคเหลือเพียง 5% เท่านั้น ถือว่า “แล้งมาเร็วมากจนน่าจะต้องมีการดึงน้ำส่วนที่สำรองไว้เพื่อความมั่นคงของเขื่อนมาใช้ทำ

ประปาด้วย”

ดังนั้นการปลูกข้าวนาปรังในจังหวัดขอนแก่นอาจเสียหายประมาณ 60-70% จากที่เคยปลูกได้หลัก 100,000 ตัน ส่วนจังหวัดใกล้เคียงอย่างกาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม ยังสามารถใช้น้ำจากเขื่อนลำปาวได้ ด้านพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดนครราชสีมาจะเริ่มจะได้รับผลกระทบแล้วจากการไม่ปล่อยน้ำจากเขื่อนลำพระเพลิง

“ข้าวนาปรังที่ปลูกในภาคอีสานส่วนใหญ่จะเป็นข้าวเหนียวและข้าวขาว โดยราคาข้าวเปลือกข้าวสารเหนียวนาปรังสูงขึ้นไป กก.ละ 11-12 บาท หรือสูงกว่าข้าวเจ้า กก.ละ 7 บาท ส่วนราคาข้าวสารเหนียวเฉลี่ย กก.ละ 23-24บาท โดยข้าวเหนียวส่วนใหญ่บริโภคในประเทศเป็นหลัก ส่วนที่ส่งออกก็มีส่งออกไปจีนเป็นตลาดหลัก ราคาส่งออกปรับสูงขึ้นจาก 720-750 เหรียญสหรัฐเป็น 820-850 เหรียญต่อตัน เมื่อราคาดีขึ้นอาจจะจูงใจให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวเหนียวมากขึ้นในฤดูต่อไป”

สนช.ถอยกรุดร่างกม.ข้าวพวาลาม!รอสภาชุดหน้า

อุทองใน • ไอ้เสือถอย! สนช.เลื่อนร่าง พ.ร.บ.ข้าว รอรัฐบาลหยิบมาพิจารณาใหม่ หลังถูกต่อต้านหนัก รับวันเกิดความขัดแย้ง “ประยุทธ์” แจงรอทำความเข้าใจชาวนาเพิ่มเติม กันถูกนำไปบิดเบือน “อนุชา” ชื่นชมสปิริต สนช. ขณะที่ ปชป.ชี้ตนายกฯ เช่นรับรองกฎหมายเข้าสภาเอง หากชาวนาไม่ร่วมกันต่อต้านคงผ่านสภาแน่

ที่รัฐสภา เวลา 10.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ มีการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. เป็นประธานการประชุมตามระเบียบวาระจะต้องพิจารณา

อ่านต่อหน้า 10

สนช.ถอยกรุด

ร่าง พ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. เป็นวาระแรก แต่ปรากฏว่าที่ประชุมได้เลื่อนร่าง พ.ร.บ.การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่...) พ.ศ. ขึ้นมาพิจารณาก่อน

จากนั้นเวลา 10.35 น. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว แถลงว่า เราได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งสุดท้าย และมีความเห็นว่าสังคมไม่สบายใจ ไม่เข้าใจ และเกรงจะเกิดความขัดแย้ง จึงได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทำให้ร่างกฎหมายข้าวจะยังคงค้างอยู่ในสภา หากรัฐบาลเห็นว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็สามารถหยิบขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งก็ได้ แต่ในส่วนของสนช.จะไม่พิจารณาอีก

“ผมในฐานะที่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายนี้ ยืนยันว่ากฎหมายมีเจตนาดี และต้องการรักษาผลประโยชน์ของชาวนาและประเทศอย่างแท้จริง” นายกิตติศักดิ์กล่าว

ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการ

ประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้สัมภาษณ์ถึงร่าง พ.ร.บ.ข้าว ว่าหลายฝ่ายมองว่าร่าง พ.ร.บ.ข้าวจำเป็นต้องมีเพื่อดูแลและให้ความสำคัญกับเกษตรกร โดยเฉพาะนี้ มีทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ ตนก้าวล่วงตรงนี้ได้ เพราะเป็นกฎหมายที่ สนช. เสนอขึ้นมา โดยวันนี้ตนได้รับรายงานจากสภาว่าขอชะลอเรื่องนี้ไปก่อน เพื่อไปทำความเข้าใจเพิ่มเติม เพราะไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้ไปบิดเบือน เพราะที่เข้าใจก็เยอะ และไม่เข้าใจก็มาก โดยกฎหมายต้องเป็นแบบนี้ และตนก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ไม่เข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่า ตนสั่งการในที่ประชุม คสช.ให้ไปดูเรื่องการเก็บค่าเช่าที่ทำการเกษตรราคาสูงเกินจริง จะทำอย่างไรเพื่อลดต้นทุนการเช่าที่นาให้กับเกษตรกร และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันหาแนวทางลดราคาปุ๋ยที่ขึ้นกับโลกทางการค้า รวมถึงไปดูว่าสามารถผลิตปุ๋ยสั่งตัดได้หรือไม่ ที่ไม่ใช่ปุ๋ยสำเร็จรูปทั้งหมด ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพดินทุกพื้นที่ว่าขาดธาตุอะไร ให้ปุ๋ยเฉพาะธาตุที่ขาด จะทำให้ต้นทุนราคาปุ๋ยลดลง ต้องมีปุ๋ยเฉพาะคือปุ๋ยสั่งตัดเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่

พล.ท.วีรชน สุคนธ์ปฎิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในที่ประชุม ครม.ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องที่ สนช.มีมติยอมถอนร่าง พ.ร.บ.ข้าวออกไป แต่นายกฯ เน้นย้ำมาตลอดว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจนว่าทุกฝ่ายต้องได้ประโยชน์ และนายกฯ ยืนยันว่า ถ้าร่าง พ.ร.บ.ข้าวจะเกิดขึ้นเกษตรกรและชาวนาจะต้องได้ประโยชน์ เราสนับสนุนชาวนา อะไรที่จะเกิดขึ้นจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวนาที่ปฏิบัติมาในอดีต

ด้านนายอนุชา นาคาศัย ประธาน

ยุทธศาสตร์การหาเสียงภาคกลาง และผู้สมัคร ส.ส.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ สนช.ชะลอการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่า ต้องขอขอบคุณ สนช.ที่เห็นถึงความสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ข้าว และให้ความสำคัญต่อข้อคิดเห็นและเสนอแนะของประชาชนและกลุ่มชาวนา เราทราบดีว่า สนช.มีเจตนาที่ดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนา แต่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ยังมีข้อเคลือบแคลงใจ ประชาชนยังสงสัยในหลายประเด็น และการที่ สนช.ไม่พิจารณาร่างต่อไปถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง

“ต้องชื่นชมสปิริตของ สนช. ซึ่งหลังจากนี้เราต้องกลับมาพิจารณารายละเอียดในร่างกฎหมายกันอีกครั้ง ให้ทุกภาคส่วนทั้ง สนช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกลุ่มชาวนา มาร่วมกันพิจารณาข้อดี-ข้อเสียของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนและออกมามาดีที่สุดสำหรับทุกฝ่าย เพราะจะเป็นผลดีกับภาคการเกษตรและชาวนาที่ถือว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่และเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ” นายอนุชากล่าว

นายวัชร เพ็ชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวเช่นกันว่า ขอขอบคุณนายพรเพชรที่ได้ทำตามหนังสือร้องเรียนของตนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา ส่วนกรณีที่นายอนุชานาคาศัย แกนนำพรรคพลังประชารัฐ ออกมาอ้างว่า พล.อ.ประยุทธ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว นั้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด เพราะ พล.อ.ประยุทธ์เป็นคนเซ็นรับรองกฎหมายร่าง พ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้ให้เข้าสนช.ด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2561

“หากชาวนาไม่ร่วมใจกันต่อต้านร่างนี้ก็จะผ่านสภา สนช.ในวันนี้ ซึ่งเป็นเขียนกฎหมายลวกๆ แค่ 2-3 เดือนแบบสุกเอาเผากินเหมือนร้านสะดวกซื้อ เพื่อผลประโยชน์ของใครกันแน่ และยิ่งมาอาศัยช่วงซบมุนหาเสียงเลือกตั้ง เหมือนลักหลับเอากฎหมายเข้าสภาหวังผ่านง่ายๆ เหมือนหลายๆ ฉบับที่ผ่านมา” นายวัชรกล่าว

ก่อนหน้านั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า อยากรู้ผลการเลือกตั้ง เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวมีประเด็น

ทุกท่วงจำนวนมาก ทั้งในด้านการเสียโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้กับเกษตรกร ในหลายเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของพันธุ์ข้าวที่ส่งผลต่อการผูกขาด และการได้เปรียบเสียเปรียบ อย่างไรก็ตาม ถ้ากฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทางพรรคประชาธิปัตย์จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีกว่านี้ แต่นี่คือการสร้างปัญหาโดยใช้เหตุ และไม่ทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนอะไรที่จะต้องมีการออกกฎหมายในเวลา

เมื่อถามว่า แปลกหรือไม่ที่พรรคพลังประชารัฐคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ข้าว นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ไม่ทราบว่าเป็นความลับหรือไม่ เพราะในการเสนอ นายกรัฐมนตรีของ พปชร. ก็มีชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งยังบอกว่าจะสานต่องานของรัฐบาล ดังนั้นจึงแยกกันยากในเรื่องการบริหารราชการของรัฐบาลปัจจุบันและ

การทำงานของ พปชร.

นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ยังกล่าวถึงนโยบายข้าวของ พปชร.ด้วยว่า รู้สึกค่อนข้างแปลกใจในนโยบายข้าวของ พปชร. ที่ไม่ว่าจะพยายามเขียนอย่างไร แต่หลักการหนีไม่พ้นจำนำข้าว ซึ่งรัฐบาลนี้เองรับทราบเป็นอย่างดีถึงความเสียหายจากนโยบายดังกล่าว การนำข้าวเข้ามาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เช่นหนึ่งหมื่นบาท และอ้างว่าคุ้ม แต่ก็เขียนต่อท้ายว่าถ้าราคาไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ซึ่งจะทำให้ อ.ก.ส.มีภาระเรื่องระบายข้าวอีก แม้แต่พรรคเพื่อไทยยังระบุว่าเรียนรู้แล้วจากปัญหาในอดีต จึงไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมีการเสนอแบบนี้

“ประชาธิปัตย์ชัดเจนว่าประกันรายได้ช่วยเหลือชาวนาได้ โดยไม่สร้างหนี้สินเหมือนจำนำข้าวที่ผ่านมา ไม่สร้างการทุจริต อีกทั้งยังไม่เป็นภาระในการสต็อกข้าวและระบาย ไม่ทำลายกลไกการค้า” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าว

ลุงตุ๋-ถอยดีกว่า! เวทีดีเบต ไม่จำเป็นต้องขึ้น

พรบ.ข้าวทลายหิ้งกาสภา
วางตัวบิกบีต่อบิกแดง

“บิกตู” ดัดบทไม่ขึ้นดีเบต ลั่นไม่ได้กลัว
เอาแต่โจมตีกันไร้สาระตยะ เสียเวลาประดี-
ประดอยคำพูด ย้ำ “มันคง ★ มีต่อหน้า 13

ลุงตุ๋-ถอย ☆ ต่อจากหน้า 1
มั้งคั้ง ยังยืน” คือวิชั่นของแท้ “สุวิทย์” ซี “ลุงตุ๋”
คุณแจกดอกสำคัญ “จาตุรนต์” แซะ “วิษณุ” ช่วยชี้
ทางรอดดีเบต “มาร์ค” บ่นเสียดายงดโชว์วิชั่นทั้งที่
อาสามาเป็นตัวเลือกตัดโอกาสคนใช้สิทธิ์ “วัฒนา”
ซัดเล็กเป็นศรีธนญชัยได้แล้ว กกด.ยื่นคำชี้แจงยุบ
ทษช.ต่อศาล รธน. “บิกป้อม” คุมหัวโตะเฝิน ส.ว.
ลากตั้งโควตาค สข. จัดโผทหารกลางปี ขยับ “บิกบี”
ขึ้น 5 เสือ ทบ.นั่ง ผช.ผบ.ทบ. จ่อลิวต่อ “บิกแดง”
เตะโด่ง “กู๋เกียรติ” หันวงโคจรไปนั่งรองปลัด กท.
สนช.ถอยถูดเล็กคั่น พ.ร.บ.ข้าว กลัวเผชิญหน้า
นายกฯยังวิตกขานานไม่เข้าใจ
หลังจากถูกฝ่ายการเมืองออกปากทำทหาย ให้
ขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์มาหลายวัน ล่าสุด พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า
คสช. ประกาศชัดแล้วว่าไม่ขึ้นดีเบต ไม่ใช่เพราะ
กลัวแต่ไม่เห็นความจำเป็นมีแต่กล่าวหาโจมตีโดย
ไม่มีสาระตยะ

“บิกตู” เล่นตุ๊กตาประชดดีเบต
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 ก.พ. ที่ทำเนียบ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เป็นประธานการประชุม คสช. โดยก่อนประชุม นาย
วิระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นำคณะเข้าพบ
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพชรบุรีเมืองสกลช่วง
จ.เพชรบุรี โดยนายกฯสนใจงานช่างเขียนลายผ้า
โบราณผ้าในราชสำนักสยามสมัยอยุธยา เมื่อสอบถาม
จนทราบราคาผ้าเขียนลายทองตกละ 4 แสนบาท
นายกฯทำหน้าตกใจแต่ขอให้อนุรักษ์ต่อไป และ
อุดหนุนซื้อกระเป๋าผ้าพันคอไปฝากภริยา ก่อน
เดินชมงานวาดลายไทยบนตุ๊กตาช๊อช โดยช่างได้
มอบตุ๊กตาวาดเป็นหน้าพล.อ.ประยุทธ์สวมชุดลาย
พรางเป็นที่ระลึก พล.อ.ประยุทธ์หยิบขึ้นมาเล่น
พร้อมพูดว่า “สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ สวัสดี” หัวเราะ
อย่างอารมณ์ดีพร้อมเล่นมุมกว่า “ถามทุกวันไปดีเบต
หรือเปล่า” เมื่อผู้สื่อข่าวตะโกนถามว่าแล้วจะไป
หรือเปล่า นายกฯตอบว่า “พูดทุกวันอยู่แล้ว”

สั่งนมแพะ-บัวลอยเลี้ยง กรม.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ทดลอง
แทงหยวกกล้วยสลักเป็นรูปลายกนก หยิบโชว์สื่อ
พร้อมพูดว่า “เอ๊ะมีงานทำอีกเยอะนะเนี่ยแต่ต้องหา
อาชีพเสริมไว้ก่อน” จากนั้นถ่ายรูปร่วมกับผู้ร่วมงาน
พร้อมกล่าวว่า ยี่มะ เมืองไทยต้องมีรอยยิ้ม ต้อง
อนุรักษ์วัฒนธรรมและคุณค่าความเป็นไทย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งว่า ขอให้ทำสิ่งที่
อัตลักษณ์คุณค่าความเป็นไทยมาสร้างมูลค่าให้
ได้ ต่อมา พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน
นำคณะเข้าประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลิตภาพ
แรงงานผู้SME 4.0 โดยนายกฯสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะ
ไปเลี้ยงที่ประชุม กรม. ขณะทีนายสุปรีดาอูลยานนท์
ผอ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์
เปิดเทอมสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน โดยนายกฯ
ชมสารคดีการทำบัวลอยมงคล (หวานน้อย โชคดีมาก)
จากเด็กเครือข่ายคลองจินตสอ พร้อมชมว่าอร่อยดี

เดินสายลม ▶

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ นำทีมลงพื้นที่ช่วย น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ผู้สมัคร ส.ส. กทม. ของพรรคหาเสียงบริเวณตึกพหลโยธินเพลส ซอยสายลม สถานีบีทีเอสอารีย์ และตลาดชอยอารีย์ พร้อมประกาศทำชิงกับ 2 พรรคการเมืองใหญ่ที่ครองพื้นที่เมืองกรุงมานานมั่นใจว่าพรรคจะตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ ด้วยคนรุ่นใหม่ แนวนโยบายพรรค และตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี.



และลงขึ้นไปกินในที่ประชุม ครม.

ลั่นไม่กลัวแต่ไม่ขึ้นดีเบต

ต่อมาเวลา 18.30 น. พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่ากับผู้สื่อข่าวก่อนแถลงผลการประชุม ครม. ว่าแต่ละคำถามของสื่อเจ็บบ้างนั้นแต่ไม่ว่าอะไรทำงานของสื่อไป เมื่อถามว่าได้เห็นหนังสือประชารัฐสร้างชาติของพรรคพลังประชารัฐหรือยัง พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่าเห็นแล้วเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริง เมื่อถามว่าเตรียมตัวขึ้นเวทีดีเบตหรือยัง นายกฯตอบว่าเตรียมตัวนานแล้ว แต่วันนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องไปดีเบต ไม่ใช่กลัวหรือไม่กลัว แต่เวทีดีเบตตอนนี้ส่วนใหญ่โจมตีกันไม่ค่อยมีสาระดี ให้ไปดูต่างประเทศเขาดีเบตอย่างไร “ผมคงไม่ไปหรอกตอนนี้ ไม่ว่าใครจะมากระตุ้นผมไม่โกรธ ไม่กลัวด้วยผมกำลังทำงานอยู่เสียเวลาประคิดประดาอยู่ค่าพูดให้มันปวดหัว ทำงานในระบบก็แย่พอแล้ว สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็เป็นข้อเท็จจริง และถ้าอยากทราบวิสัยทัศน์ผม ถ้าได้เป็นนายกฯต่อไปมีอยู่แล้วคือ มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”

โวถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำไม่มีทางเกิด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ถามว่าในอนาคตหากได้เป็นนายกฯจะทำอะไรต่อ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆขึ้นมาภายใต้กฎหมายไม่พูดลอยๆ ปีแรกสำคัญสุดวางแผนแม่บทชัดเจนไม่ว่ารัฐบาลใดเข้ามาบริหารงานสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม เราต้องมีคำตอบไว้ให้ทั้งรัฐบาล ฝ่ายค้าน และประชาชน วันนี้อย่างฝ่ายวิจารณ์รัฐบาลทำในสิ่งที่อนุมัติไว้ก่อนหน้านี้อแล้วทั้งรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ แต่ที่ผ่านมายังไม่เกิดขึ้น

ถ้าอนุมัติไว้ก่อนแล้วรัฐบาลนี้ไม่ทำต่อก็ไม่มีความได้ ไม่อยากได้ตอบใคร ไม่ได้ว่าใครเพียงแต่อธิบายให้เข้าใจ เมื่อกำหนดนโยบายต้องแปลงสู่การปฏิบัติให้ได้ หลายเรื่องวันนี้ทุกคนหยิบมาเป็นประเด็นการเมืองเพราะทุกคนให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งหาเสียง ถ้าพูดกันจนไม่มีสาระ เดียวก็ฟ้องร้องกันอีก ฟ้องร้องกันและทะเลาะ เข้าศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ แล้วจะอย่างไรต่อไป ลดทอนที่บ้างอยากพูดนโยบายก็พูดกันไป

ย้ำไม่อยากให้ 5 ปีเสียเปล่า

นายกฯกล่าวอีกว่าอยากบอกว่ารัฐบาลนี้ทำงานมาตลอดเวลา 5 ปีใน ๒ นโยบาย และวาระแห่งชาติหลายวาระ ทุกอย่างเดินหน้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังมีอีกหลายระดับต้องทำต่อ สิ่งที่ดีและทำนโยบายออกมาได้ รัฐบาลและ คสช. หรือตัดสินใจร่วมกันมา ทำงานเสริมกัน ถ้าไม่ใช้ทหารมาช่วยจะทำได้หรือ อย่างแก้ปัญหาหนี้สินขอถามกลับว่าเป็นหน้าที่ของใคร ทำกันไหวหรือไม่ ทหารเข้ามาช่วยด้านกำลังพล แต่ไม่ได้กล่าวว่ามีเพียงเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนสวัสดิการ ไม่มีไอทีไม่เช่นนั้นขอขึ้นเงินเดือนแบบข้าราชการส่วนอื่น “ทหารทำงานมันคงเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม กฎหมายระหว่างประเทศ วัฒนธรรม เติบโตทางหมดแล้ว คนวิจารณ์ก็หยิบแต่เรื่องเดียวขึ้นมา ทำให้คนสับสนอลหม่าน ไม่อยากให้เวลา 5 ปีเสียเปล่า เลยจุดที่จะมาบอกว่าเข้ามาผิดหรือถูก ตอนหันเวลาเหล่านั้นด้วยกฎหมาย ต้องอย่าลืมว่าที่เข้ามาเป็นวิสัยแก้ไขปัญหาประเทศขณะนั้น ต้องมีอำนาจเพื่อทำงานแก้ไขปัญหาได้ต่อเนื่อง แล้วเหตุใดจะมามีกันอีกรอบ ก่อนวันที่ 22 พ.ค.2557

ล้มหมดแล้วใช่ไหมจะ”

พปชร.ไม่หวั่น 2 พรรคผูกขาด

ช่วงสายวันเดียวกัน นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ช่วย น.ส.ภาดาท์ วรกานนท์ ผู้สมัคร ส.ส. กทม. ของพรรคหาเสียงบริเวณตึกพหลโยธินเพลสซอยสายลม สถานีบีทีเอสอารีย์ และตลาดชอยอารีย์ นายสุวิทย์กล่าวว่าถึงเสียงเรียกร้องของฝ่ายการเมืองให้ พล.อ.ประยุทธ์ร่วมเวทีดีเบต ว่า ไม่ขอแสดงความเห็น ต้องรอความชัดเจนจาก กกต.ว่าทำได้หรือไม่ เมื่อถามว่าพื้นที่ กทม.ผูกขาดด้วย 2 พรรคการเมืองใหญ่กังวลหรือไม่ นายสุวิทย์ตอบว่า อยากให้มองย้อนไปว่าที่ผ่านมา 2 พรรคนั้นทำอะไรให้ กทม.บ้าง ทั้งที่ กทม.ควรได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นกว่านี้ ควรให้โอกาสพรรคใหม่อย่างเราเข้ามาแก้ปัญหาพัฒนาให้ กทม. เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองระดับโลก มั่นใจว่าพรรคจะตอบโจทย์คนกรุงเทพฯ ด้วยคนรุ่นใหม่

ชี้ “ลุงตุ๋” ฤกษ์แจสำคัญสู่ชัยชนะ

นายสุวิทย์กล่าวว่า ส่วนเสียงวิจารณ์ว่า 4-5 ปีที่ผ่านมา รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์บริหารประเทศแต่ไม่สามารถทำให้ปัญหาดีขึ้นได้นั้นเป็นเพราะปัญหาที่สะสมมานานหลายปี การเมืองในอดีตมีแต่ความขัดแย้งการขับเคลื่อนประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์เป็นไปอย่างยากลำบากทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วหากต้องการให้ประเทศพัฒนาต่อเนื่องต้องเลือกพรรคพลังประชารัฐหวังว่าจะได้รับชัยชนะในทุกเขตของ กทม. เพราะเราคัดสรรผู้สมัครที่เป็นเพชรเม็ดงาม และนโยบายที่ตอบโจทย์ ทั้งหมดทำได้จริง เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ที่ได้รับการเสนอชื่อ



ลุ่มเต็มสูบ

นายจตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักชาติ และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานพรรคหาเสียงของพรรค ลงพื้นที่ช่วย น.ส.กมลพัฒน์ ปું-บางกะดี ผู้สมัคร ส.ส.กทม. หาเสียงที่ตลาดเช้าชุมชนชายทะเล เขตบางขุนเทียน พร้อมล่องเรือดูการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง.

เป็นแคนดิเดตนายกฯเป็นคนทำงานจริง ทำแล้ว และทำได้ ผู้นำแบบนี้ถือเป็นผู้มีคุณแก่สำคัญที่จะทำให้พรรคชนะการเลือกตั้ง

ยังอยากให้มีเวทีดีเบต-หาเสียง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ประธานยุทธศาสตร์ กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า การส่งจดหมาย สอบถามคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ถึง แนวทางและการปฏิบัติของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-โอชา นายกฯและหัวหน้าคสช. ว่าสามารถช่วยพรรคหาเสียง หรือขึ้นเวทีดีเบตได้หรือไม่ ยังรอคำตอบ และจะปฏิบัติตามแนวทางของ กกต. เราเองประสงค์ อยากให้แคนดิเดตนายกฯของพรรค มีโอกาสช่วยหาเสียงเหมือนพรรคอื่น แต่ที่ผ่านมาด้วยข้อจำกัด ก็เข้าใจและปฏิบัติตามมาตลอด เมื่อ กกต.ตีความออกมาแล้วอยากให้ทุกพรรคเชื่อในคำตัดสินชี้ขาดของ กกต.เช่นกัน ส่วนกรณีที่มีบุคคลเตรียมร้องให้ตรวจสอบนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของพรรคการเมือง เพราะบางเรื่องเป็นเรื่องทำได้ยากหรือ ขยายผืนนั้น เป็นเรื่องดีและพรรคยินดีให้ตรวจสอบ การหาเสียงควรเป็นนโยบายที่ทำได้จริง

“จตุรนต์” ขอลุยจนหยุดสุดท้าย

ที่ตลาดเช้าชุมชนชายทะเล เขตบางขุนเทียน นายจตุรนต์ ฉายแสง ประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักชาติ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ประธานพรรคหาเสียงพรรค พร้อมแกนนำพรรคลงพื้นที่ช่วย น.ส.กมลพัฒน์ ปુંบางกะดี ผู้สมัคร ส.ส.กทม. หาเสียง มีการล่องเรือดูการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

นายจตุรนต์กล่าวว่า พรรคกำหนดลงพื้นที่ปราศรัย ไปจนถึงวันที่ 17 มี.ค. แต่ละครั้งก็ลงไปได้รับการตอบรับจากประชาชนมาก มีการตั้งคำถามว่าเราจะดูแลไหนและดูแลไปอย่างไร ซึ่งเราเน้นนโยบายการแก้ปัญหาประเทศ ความจำเป็นที่ต้องเลือกพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจ คสช. ส่วนเรื่องยุบพรรคเราจะสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญ เท่านั้น

แซะ “วิษณุ” ช่วยชี้ทางรอดดีเบต

นายจตุรนต์กล่าวถึงกรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เตือน พล.อ.ประยุทธ์เรื่องการดีเบต ว่าอาจหมิ่นเหม่กระทำขัดต่อกฎหมายนั้น มีประเด็นข้อสงสัยว่าขณะนี้ พล.อ.ประยุทธ์อยู่ในฐานะอะไร ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางใช่หรือไม่ การพูดแทนส.ว. 250 คน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสับสนทางวิธีคิดและวิธีทำงานของทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ และนายวิษณุ สันนิษฐานว่าที่นายวิษณุพูดก็เพื่อหาทางออกให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ไม่ต้องไปดีเบต หรือเป็นการผูกมิตรกับว่าที่ 250 ส.ว.

ด้านนายณัฐวุฒิกล่าวว่า โปรแกรมลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงของพรรคยังคงมีต่อเนื่อง การกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งไม่เกี่ยวข้องกับคดียุบพรรควันที่ 1 มี.ค.นี้ จะมีการปราศรัยใหญ่ใน กทม.ที่ลานคนเมือง

ปรองดองไม่เกิดเพราะ “บิกตู”

ที่ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ในฐานะผู้สนับสนุนพรรคเพื่อชาติ

ลงพื้นที่ช่วย น.ส.วิรินทร์ ตันเสรีกุล ผู้สมัคร ส.ส.กทม. พรรคเพื่อชาติหาเสียง โดยทั้งหมดร่วมสักการะพระพรหมหน้าห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว ก่อนขึ้นรถแห่ไปที่ตลาดสะพาน 2 ถนนลาดพร้าว นายจตุพรกล่าวว่า เขตเลือกตั้งใน กทม.มีพื้นที่ติดต่อกันทำให้เกิดความสับสนของประชาชน จึงต้องมาขอแรงสนับสนุนจากประชาชนเพื่อเพิ่มคะแนนให้กับฝ่ายประชาธิปไตย ส่วนกรณีที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวบนเวทีปราศรัยที่ จ.สมุทรปราการ เป็นคำถามกับประชาชนว่า “ถ้าไม่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใครไ้หน้าไหนจะหยุดความขัดแย้ง” นั้น พล.อ.ประยุทธ์ได้โอกาสมาแล้ว 5 ปี ยืนยันว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือสร้างความปรองดองกับ พล.อ.ประยุทธ์มาตลอด แต่สุดท้ายความปรองดองก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะ พล.อ.ประยุทธ์นั่นเอง

“ธนาธร” ไม่หวั่นคดีรุมเพียบ

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่จ.เพชรบุรี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ นำทีมงานลงพื้นที่หาเสียงและเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.เพชรบุรี นายธนาธรให้สัมภาษณ์ถึงคดีความต่างๆที่ส่วนตัวและพรรคอนาคตใหม่ ว่า วันที่ 27 ก.พ. ตนและกรรมการบริหารพรรคอีก 2 คน คือ นายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค และ น.ส.จาวรณ ศรีณย์เกตุ กรรมการบริหารพรรค จะเดินทางไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดเข้าพบกับอัยการในคดีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์



คนรุ่นใหม่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย
ด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช แกนนำพรรค ลงพื้นที่ช่วย นพ.คณวัฒน์ จันทระ-
ลาวัณย์ หรือหมอเอ็ก ผู้สมัคร ส.ส.กทม. หนึ่งในสมาชิกกลุ่มนิวเด็มของพรรค
หาเสียงที่ตลาดนัดตรงข้ามบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เขตบางซื่อหวังดี
คะแนนกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยมีแฟนคลับเฝ้าตามให้กำลังใจ.

ตามที่ คสช.แจ้งความกล่าวหากรณีจัดรายการไล่ที่สด
วิจารณ์พลังดูดของพรรคพลังประชารัฐ ไม่รู้สึก
หนักใจเพราะเราเชื่อว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง การวิจารณ์
ผู้มีอำนาจย่อมเป็นสิทธิ์ของประชาชน ขอกำลังใจ
จากทุกคน และขอบคุณทุกคนด้วย เราเชื่อว่ามี
แต่การทำงานอย่างจริงจังและมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะฝ่า
วิกฤติต่างๆไปได้ ส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา
ยื่นเรื่องต่อ กกต.ให้ตรวจสอบพวกเรา แต่พรรค
อนาคตใหม่ไม่ได้เอาเรื่องนี้มาใส่ใจหรือเป็นอุปสรรค
ขอเดินหน้าทำงานต่อไป

“มาร์ค-นิวเด็ม” พบคนรุ่นใหม่

วันเดียวกัน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ นำคณะ อาทิ นายพีระพันธุ์
สาลีรัฐวิภาค ลงพื้นที่ช่วยนายธนา ชีรวินิจ ผู้สมัคร
ส.ส.กทม. หาเสียงที่เขตห้วยขวาง-ดินแดง ทั้งหมด
ขึ้นรถแห่จากหมู่บ้านวัฒนาวิเศษ ไปยังถนนสุทธิ-
สารวินิจฉัย ไปตามถนนประชาธิปไตยบ้างเพื่อเข้า
สู่ตลาดห้วยขวาง จากนั้นเข้าเขตดินแดงผ่านตลาด
ห้วยขวาง ตลาดเช้าดินแดง มีประชาชนมากอวยให้
กำลังใจเป็นระยะ ต่อมานายอภิสิทธิ์นำคณะลงพื้นที่
ช่วย นพ.คณวัฒน์ จันทระลาวัณย์ หรือหมอเอ็ก ผู้สมัคร
ส.ส.กทม. หาเสียงที่เขตบางซื่อ-คูสิตที่ตลาดนัดตรง
ข้ามบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เขตบางซื่อ โดย
มีกลุ่มนิวเด็ม คนรุ่นใหม่ประชาธิปัตย์ร่วมคณะด้วย
โดยมีแฟนคลับ รวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่เฝ้าติดตาม

สีขาว 2 ตัวมามอบให้ พร้อมบอกว่าเป็นกำลังใจให้
เสมอ ขอให้กลับมาเป็นนายกฯอีก

เสียดาย “ประยุทธ์” จดโซเชียล

นายอภิสิทธิ์กล่าวถึงกรณีพรรคพลังประชารัฐ
จัดทำหนังสือแนะนำประวัติ พล.อ.ประยุทธ์ แต่ปฏิเสธ
ว่าไม่ใช่การหาเสียงว่าไม่ทราบว่าเป็นเอกสารภายใน
ของพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ ส่วนการร่วมเวทีดีเบต
ของ พล.อ.ประยุทธ์นั้น เดิมพรรคพลังประชารัฐแจ้ง
ว่าจัดปัญหาข้อกฎหมายแต่หาก กกต.ระบุว่าทำ
ได้และเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ก็ไม่น่ามีปัญหา
หากท้ายที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ไม่เข้าร่วมดีเบต ก็ไม่
คิดว่าเป็นความได้เปรียบเสียเปรียบเพียงแต่เสียดาย
ว่าอาสาตัวเข้ามาแล้ว หากได้มาประชันวิสัยทัศน์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการวิพากษ์วิจารณ์ และ
เปรียบเทียบนโยบายแนวคิดซึ่งกันและกัน จะได้
ประโยชน์กับผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งว่าควรสนับสนุนใคร
ในอดีตก็มีปัญหาเช่นนี้กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อถามว่า พล.อ.ประยุทธ์กลัว
การดีเบตหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ตอบว่า ไม่ทราบ ต้อง
ไปตามทำนอง ส่วนตัวคิดว่าท่านไม่กลัวการดีเบต
แต่อยากให้มองถึงการสร้างมาตรฐานทางการเมือง
มากกว่าสิ่งอื่น

เมินท่าที่แข็งกร้าว “สนธิรัตน์”

เมื่อถามว่า พรรคพลังประชารัฐระบุว่าไม่

ต้องการให้พรรคอื่นใช้วาทกรรมโจมตีผู้อื่นแต่ฝ่าย
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขานุการพรรค กลับใช้คำพูด
“กูๆ มึงๆ” บนเวทีปราศรัย นายอภิสิทธิ์ตอบว่าพรรค
ประชาธิปัตย์ไม่ทำอย่างนั้น การปลุกเร้าอารมณ์การ
พยายามบังคับให้ประชาชนเลือกข้าง หรือแสดงถ้อยคำ
ที่รุนแรง ไม่ใช่แนวทางที่พรรคจะนำทางให้กับประเทศ
เราเดินหน้าบนพื้นฐานหลักการประชาธิปไตยแบบ
เสรีนิยม ทุกคนมีความแตกต่างและมีความหลากหลาย
ได้ ไม่สร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันอีกต่อไป
ส่วนกรณีที่ ป.ป.ช.ระบุว่า จะชะลอการตรวจสอบพรรค
การเมืองไปภายหลังการเลือกตั้งนั้น หากเป็นเรื่องที่
ดำเนินการมาแล้วก็ควรเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการ
ปกติ ไม่มีเหตุผลที่จะยกเว้น ไม่ได้ต้องการให้
กลั่นแกล้งใคร แต่ควรทำไปตามหน้าที่

“เสรีพิศุทธ์” จองกลิ่นปราบ 2 ป.

วันเดียวกัน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้า
พรรคเสรีรวมไทย ลงพื้นที่ช่วยลูกพรรคหาเสียงที่ย่าน
ตลาดวงเวียนใหญ่ ทำเรือคลองสาน ตลาดวังหลัง
และตลาดพรานนก ต่อมา พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ให้
สัมภาษณ์ว่า จากการลงพื้นที่ถือว่าได้รับเสียงตอบรับ

☆ มีต่อหน้า 14

ลุงตุ๋-ถอย ☆ ต่อจากหน้า 13

อย่างดี ถ้าได้เข้าสู่สภาจะขอจองคิวเชือด พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม เป็นคิวต่อไป
ก่อนหน้านั้นเคยปราบคนชื่อ ป. อย่าง กำนันเป๊าะและ
ป.ประคองน้ำ จัดการมาเรียบร้อยแล้ว ขอให้เชื่อมั่นตน
คนอย่าง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ตั้งใจทำอะไรแล้วต้องสำเร็จ
ทั้งเรื่องปัญหาปากท้องที่ทำมาหากิน รวมถึงปัญหา
ใหญ่ๆนั้นจะแก้ไขข้อเรื่องปฏิรูปกองทัพ อยากให้
ประชาชนเลือกผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ในวันที่ 24
มี.ค.นี้ทั้งประเทศ

“อิทธิพร” ปลุกอย่ากลัวอิทธิพล

วันเดียวกันเวลา 09.30 น. ที่โรงแรมเซ็นทารา
บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง (กกต.) เป็นประธานเปิดการประชุมอบรม
เจ้าพนักงานสืบสวน สอบสวน หรือไต่สวน หรือการ
ดำเนินคดีการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจ
ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน นายอิทธิพรกล่าวว่า ขอให้เจ้าพนักงาน
ยึดมั่นในความเป็นกลาง กล่าวหาไม่หวั่นไหวต่อ
แรงกดดัน หรืออิทธิพลใดๆ แม้จะเจออิทธิพลแต่
ขอให้เชื่อมั่นในอิทธิพร และเชื่อมั่นในเจตนารมณ์
กฎหมายยึดหลักนิติธรรม ความเที่ยงธรรม ความชอบ

ธรรม เป็นหลักในการทำงาน

กกด.ยื่นคำชี้แจงยุบ ทษช.แล้ว

ต่อมานายอิทธิพรเป็นประธานการประชุมกกด. เพื่อพิจารณาจัดทำคำคัดค้านคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของพรรคไทยรักชาติ หลังจาก กกด.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคไทยรักชาติ เนื่องจาก การเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เข้าย้ายกระทำ ผิด พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 โดยคำชี้แจงเป็นการยืนยันว่ามติ กกด. ยื่นคำร้องยุบพรรคไทยรักชาติเป็นกรณีมีหลักฐาน อันควรเชื่อได้ กกด.จึงไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้น มาไต่สวน โดยได้ส่งคำคัดค้านและคำชี้แจงดังกล่าว ไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วในวันที่ 26 ก.พ. เนื่องจาก ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาในวันที่ 27 ก.พ. เวลา 18.30 น.

ศาล รธน.ยังไม่เรียกพยานแจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 27 ก.พ. จะไม่มีกรรมการบริหาร พรรค หรือสมาชิกรายใดของพรรคไทยรักชาติ เดินทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ เพราะศาลไม่ได้แจ้ง ให้พยานเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและที่ประชุมคณะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณารายละเอียดคำร้อง ของ กกด. คำชี้แจงพยานหลักฐานต่างๆที่พรรคไทยรักชาติยื่นเข้ามา และคำคัดค้านแก้ข้อกล่าวหา พรรคไทยรักชาติของ กกด. จากนั้นจึงจะมีมติว่า จะดำเนินขั้นตอนการพิจารณาอย่างไร

ชู่เกรียน โฆเซียลเจอคุกเพียบ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกด. กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นเรื่อง การทำลายป้ายแต่มีแนวโน้มว่าการใส่ร้ายป้ายสีใน โฆเซียลมีเดียเริ่มขงการหาเสียงรูปแบบเก่าตรวจสอบ ไม่พบการโจมตีหรือป้ายสีกันในเวทีปราศรัย แต่ ไปปรากฏในโฆเซียลมีเดียแทน คาดว่าหลังการเลือกตั้ง จะมีคนที่ต้องถูกลากจากหน้าจอส่งเข้าเรือนจำจำนวนมาก กลุ่มภารกิจสอบสวนต้องทำงานควบคู่ไปกับ กลุ่มบริหารจัดการเลือกตั้ง การสอบพยานต้องทำเร็ว ขอให้เน้นไปที่พยานเอกสาร บัญชีหิวละแนน หรือ มือแจกเงินประจำตำบล หมู่บ้าน หมายหัวไว้ได้ ล้วงหน้าเราจะไม่ปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง เข้าไปนั่งในสภาฯ ส่วนหนังสือขอหารือของพรรค พลังประชารัฐ เรื่องการร่วมเวทีดีเบตของ พล.อ. ประยุทธ์นั้น ต้องรอมติ กกด.ก่อน เพราะ พล.อ. ประยุทธ์มีหลายสถานะ

ไม่รู้เพื่อชาติซื้อลำดับปาร์ตี้ลิสต์

พ.ต.อ.จรุงวิทย์กล่าวถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อชาติมีการซื้อลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่ายังไม่ทราบ รายละเอียด แต่เรื่องไพร่มาลีโหวต การคัดสรร

ผู้สมัครเป็นเรื่องของพรรคการเมือง ต้องดูข้อบังคับ พรรคว่าเป็นอย่างไร ส่วนที่มีการระบุว่านายจตุพร พรหมพันธุ์ แคนนำพรรค เข้าไปเกี่ยวข้องนั้น ยัง ไม่ทราบในรายละเอียด ขณะนี้พูดได้เฉพาะข้อ กฎหมายเท่านั้น การตรวจสอบจะว่ามีคนยื่นยัน กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจริงหรือไม่สำหรับการพิจารณาคดี ยุบพรรคไทยรักชาติ ในวันที่ 27 ก.พ. ยังไม่ทราบ ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้มีการไต่สวนหรือไม่ แต่ เบื้องต้น กกด.มีมติให้ประสานไปยังอัยการสูงสุด ให้ส่งอัยการมาช่วยดำเนินการจนกว่าการพิจารณา ของศาลจะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ สำนักงาน กกด.ได้ จัดส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าออกกราชอาณาจักร ไปยัง สถานทูตและสถานกงสุลที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ไปหมดแล้ว รวมถึงเตรียมการเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 17 มี.ค.ไว้พร้อมแล้ว

“ไพบูลย์” ลึก กกด.ไฟเขียวไม่ผิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีหนังสือถึง เลขาธิการศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ เรื่องการตรวจสอบข้อกฎหมาย ตามที่อ้างถึงหนังสือ ศูนย์ประสานงานองค์กรชาวพุทธแห่งชาติ ที่สปอพช. ที่ขอให้ตรวจสอบกรณีนายไพบูลย์ นิตะวัน หัวหน้า พรรคประชาชนปฏิรูป คิดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง โดย ระบุว่า “พระพุทเจ้า” อันอาจสื่อความหมายว่า เป็นการนำเอาพุทธศาสนาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง นั้น ไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. หรือระเบียบ กกด.ว่าด้วยวิธีการ หาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง ส.ส. แต่อย่างใด

ด้านนายไพบูลย์กล่าวว่า เป็นอันว่าเรื่องยุติไป หลังถูกร้องเรียนทำให้สังคมเกิดการขยายความ มี ประชาชนทั้งในกทม.และต่างจังหวัดติดต่อมายังพรรค เริ่มถามหาแก่นคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่นี้เราก็ ดีใจแล้ว ไม่รู้สึกโกรธที่ถูกร้องเพราะเป็นลูกศิษย์ ของพระพุทธเจ้า เราให้อภัย เป็นอภัยทาน

“บักป้อม” นำทีม คสช.เฟ้น ส.ว.

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึง การคัดเลือก ส.ว.ในส่วนของ คสช. ว่า ขณะนี้ มี การตั้งคณะกรรมการคัดสรร ส.ว.แล้ว โดยตนเป็น ประธานฯกรรมการประกอบด้วยใครนั้น ไม่จำเป็นต้องบอกชื่อ เมื่อถามว่าสัดส่วนของ ส.ว.จะมีทั้ง พลเรือน สื่อมวลชน นักวิชาการ เข้าร่วมหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่ามีแต่จะไม่เอาข้าราชการทหาร ที่ยังอยู่ในหน้าที่เราจะคัดเลือก ส.ว.จากบุคคลทั่วไป เมื่อถามย้ำว่าการโจมตีว่าการที่ คสช.เป็นผู้แต่งตั้ง ส.ว.และมีส่วนโหวตเลือกนายคชเป็นการสวนทาง

ความต้องการของประชาชน พล.อ.ประวิตรตอบว่า ก็แล้วแต่สื่อ สื่อจะให้เลือกอย่างไร

ยื่นตั้ง ส.ว.โหวตนายคชตาม รธน.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายคชและ หัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ถึงข้อสังเกตการแต่งตั้ง 250 ส.ว.เพื่อต้องการแก้ไขเข้ามาโหวตคนเป็น นายคชหลังเลือกตั้ง ว่า ให้ไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญ เขียนไว้อย่างไรก็ตามนั้น ตรงนี้พูดมาหลายครั้งแล้ว รัฐธรรมนูญทำประชามติจากคน 16 ล้านคน ผ่านมา ทั้งคำถามพ่วงด้วย นี่คือการชูปโดยไม่ใช่หรือ จะมาบอกบังคับให้คนเห็นชอบไม่เห็นชอบกับคน 16 ล้านคน ใครทำได้มาบอกตนหน่อย เมื่อถามว่า พล.อ.ประวิตรระบุว่า คสช.ตั้งคณะกรรมการคัดสรร ส.ว.แล้ว แต่ไม่ระบุว่าใครเป็นกรรมการบ้าง พล.อ. ประยุทธ์ตอบเพียงว่า “ทำไม่ละ” เมื่อถามว่าการ ประชุม คสช. วันที่ 26 ก.พ. จะเป็นนัดสุดท้าย หรือไม่ พล.อ.ประยุทธ์ตอบว่า แล้วปัญหาประเทศ แก้ทุกอย่างได้ทันทีเลยหรือไม่ รัฐธรรมนูญเขียน ให้ คสช.อยู่ถึงเมื่อไหร่

ขยับ “บักบี” ขึ้น 5 เสือจ่อคิว “บักแดง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความคืบหน้าการจัดทำ บัญชีโยกย้ายนายทหารกลางปี 2562 โดยกองทัพบก มีการปรับโยกย้ายบางตำแหน่งเพื่อรองรับการคัดเลือก ส.ว.ของ คสช. มีตำแหน่งที่น่าสนใจ อาทิ การย้าย “บักตุ๋เล็ก” พล.อ.ผู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เตรียมทหารรุ่น 20 (ตท.20) ไปเป็นรองปลัดกระทรวง กลาโหม แทน “บักอัน” พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.19) ที่จะไปเป็น เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) แทน “บักภ” พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสมช. (ตท.18) ที่ถูกเลือกให้เป็น 1 ใน ส.ว. พร้อมขยับ ให้ “บักบี” พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพ ภาคที่ 1 (ตท.22) ขึ้นเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. เพื่อจ่อเป็น ผบ.ทบ.ต่อจาก “บักแดง” พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่จะเกษียณในปี 68 แล้วดัน “บักหนุ่ย” พล.ท.ธรรมนุญ วิดี แม่ทัพน้อยที่ 1 ขึ้นมาเป็นแม่ทัพ ภาคที่ 1 พร้อมโยก “บักตั้ง” พล.ต.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นแม่ทัพน้อยที่ 1 และไปดึงเอา “บักหนุ้ม” พล.ต.สนธิชนก สังขจันทร์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรต.) มาเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 1 อย่างไรก็ตาม ในระดับ 5 เสือของเหล่าทัพอื่น ยังไม่มีการขยับแต่อย่างใด

เปิดโครงการกรรณการกรีนชื่อ ส.ว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความ คืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ว.ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายคชและหัวหน้า คสช. มอบหมายให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายคช

และ รว.กลาโหม ในฐานะรองหัวหน้า คสช. เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา ส.ว.นั้น คณะกรรมการดังกล่าวคาดว่าจะมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้า คสช. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้า คสช. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รว.แรงงานและรองหัวหน้า คสช. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและนายมีชัย ฤชุพันธุ์ สมาชิก คสช. ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร จะนัดประชุมคณะกรรมการสรรหา ส.ว. เพื่อวางกรอบแนวทางการทำงานในการคัดเลือก ส.ว.ชุดแรก 50 คน จากที่ กกต.คัดสรรไว้ 200 คน ที่กระทรวงกลาโหม ในเวลา 09.00 น. วันที่ 27 ก.พ.นี้

สนช.ถอยกรูดเล็กน้อย พ.ร.บ.ข้าว

อีกเรื่องที่รัฐสภา นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ กรรมการธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ข้าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ข้าวกล่าวว่า ได้หารือกับทีมงานแล้วเห็นว่าเมื่อสังคมยังไม่สบายใจไม่เข้าใจในตัวร่าง พ.ร.บ.ข้าว อาจเกิดเหตุเข้าใจผิด จึงขอเลื่อนการพิจารณาออกไปอย่างไม่มีกำหนด อยากทำความเข้าใจให้ตรงกันว่า ร่างกฎหมายนี้เป็นเจตนาดี ต้องการช่วยเหลือชาวนาจริงๆ เมื่อรัฐบาลใหม่มาจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่ก็ได้ แต่ขออย่าโยงไปถึงนายกฯ ท่านไม่เกี่ยวข้อง ไม่ได้สั่งการอะไร ยืนยันจะไม่หยิบยกมาพิจารณาในที่ประชุม สนช.แล้ว เพราะเกรงว่าความขัดแย้งในสังคมจะมีมากขึ้นกลัวเกิดการเผชิญหน้า สนช.ไม่ दौरान ฟังเสียงประชาชน เมื่อยังไม่เข้าใจ ขอยุติดีกว่า หวังว่าสักวันอาจคิดถึงตนก็ได้เพราะร่างนี้เป็นประโยชน์

☆ มีต่อหน้า 15

ลุงตุ๋-ถอย

☆ ต่อจากหน้า 14

นายกฯยังวิตกชวนาไม่เข้าใจ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า หลายฝ่ายมองว่าร่าง พ.ร.บ.ข้าวจำเป็นต้องมีเพื่อดูแลเกษตรกร แต่ขณะนี้ทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ ไปก้าวล่วงไม่ได้ เป็นกฎหมายที่ สนช.เสนอ

ขึ้นมา วันนี้ สนช.ขอชะลอออกไปเพื่อไปทำความเข้าใจเพิ่มเติม เพราะไม่ต้องการให้นำเรื่องนี้ไปบิดเบือน แต่คนที่เข้าใจก็เยอะและไม่เข้าใจก็มาก กฎหมายต้องเป็นอย่างนี้ เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรที่ไม่เข้าใจ นอกจากนี้ ที่ประชุม คสช.ได้สั่งการให้ไปดูการเก็บค่าเช่าที่ดินทำการเกษตรราคาสูงเกินจริง มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ไปร่วมกันหาแนวทางลดราคาปุ๋ย สามารถผลิตปุ๋ยส่งตัดได้หรือไม่ใช้ปุ๋ยสำเร็จรูปทั้งหมด โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพดินทุกพื้นที่ว่าขาดธาตุอะไร ต้องมีปุ๋ยเฉพาะคือปุ๋ยสังเคราะห์เหมาะกับแต่ละพื้นที่เพื่อลดต้นทุน

“อภิสิทธิ์” งง พปชร.เล่นบทค้าน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า กรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าร่าง พ.ร.บ.ข้าว ถูกนำเสนอในรัฐบาล คสช. ขณะที่พรรคพลังประชารัฐเล่นบทคัดค้านนั้น ไม่ทราบว่ามีควมสับสนเกิดขึ้นหรือไม่ เหตุผลที่พรรคพลังประชารัฐระบุว่าเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายกฯ เพื่อต้องการสานต่องานของรัฐบาล ที่ค่อนข้างแปลกใจคือ นโยบายข้าวของพรรคพลังประชารัฐ ไม่ว่าจะพยายามเขียนอย่างไรหลักการไม่ต่างจากจ่านิว ข้าว ซึ่งรัฐบาล คสช.ทราบดีถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น นายกฯก็พูดถึงหลายครั้ง ที่บอกว่าจะนำข้าวจากเกษตรกรเข้ามาในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด เช่น เกวียนละ 10,000 บาทแล้วอ้างเป็นการให้กู้ยืม แต่มีการเขียนว่าหากราคาไม่ถึงก็ไม่เป็นไร ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต้องมีภาระในการระบายข้าวเป็นการนำจำนำข้าวกลับมาอีก แม้แต่พรรคเพื่อไทยยังบอกเรียนรู้ปัญหาโครงการนี้ในอดีตแล้ว ยืนยันพรรคประชาธิปัตย์ทำการประกันรายได้เป็นทางออกที่ดีที่สุด ไม่สร้างปัญหาหนี้สิน ทูจริตคอร์รัปชัน และไม่ทำลายกลไก